12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Xuyên Không

Giới thiệu
MÌNH SẼ GIỚI THIỆU TRƯỚC,CÁC BẠN NHỚ CHO Ý KIẾN VÀ NẾU CÓ THỂ THÌ LIKE NHÉ,MÀ CÓ SAI SÓT THÙ BẢO MÌNH CÒN SỬA,TRUYỆN NÀY NẾU MÀ GIỐNG AI THÌ MÌNH KO BÍT NHÉ,MÌNH TỰ NGHĨ ĐÓ,LỜI VĂN,HAY J KO HAY LẮM ĐÂU VÌ MÌNH MS CÓ HỌC LỚP 6,CÒN NON NỚT LẮM.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/12-chom-sao-va-chuyen-di-xuyen-khong

Mục lục

1. Giới Thiệu

2. Bạch Dương(nam Trước)

3. Song Tử

4. Sư Tử

5. Thiên Bình

6. Ma Kết

7. Thiên Yết

8. Xử Nữ(nữ Nè)

9. Kim Ngưu

10. Cự Giải

11. Nhân Mã

12. Thuỷ Bình

13. Song Ngư

14. Chương 1:xuyên Không!!?

15. Chương 2: Tỏ Tình

16. Chương 3: Quái Vật!?nhầm À!!?

17. Chương 3:quan ,vịt

18. Chương4:mỹ Nhân Kế

19. Chương 5:hoà Bình!!?

20. Chương 6:bảo Bảo,bắn Đi

21. Chương7:giành Hôn Phu Với Bà!!?mơ Đi Con

22. Chương 8:ngươi Dám..!!?

23. Chương9:phản Bội

24. Chương 10:xử Lí(p1)

25. Chương11:xử Lí(p2)

26. Chương12:phát Hiện

27. Chương13:chỉ Còn Đường Chết

28. Chương 14:cũng Thế Mà Thôi

29. Chương15: Đột Nhập Bách Hoa Lâu,kết Thúc Cuộc Chiến,đoạt Lại Ngọc Hồn

30. Chương16:kết Thúc,trở Về

1. Giới Thiệu

MÌNH SẼ GIỚI THIỆU TRƯỚC,CÁC BẠN NHỚ CHO Ý KIẾN VÀ NẾU CÓ THỂ THÌ LIKE NHÉ,MÀ CÓ SAI SÓT THÙ BẢO MÌNH CÒN SỬA,TRUYỆN NÀY NẾU MÀ GIỐNG AI THÌ MÌNH KO BÍT NHÉ,MÌNH TỰ NGHĨ ĐÓ,LỜI VĂN,HAY J KO HAY LẮM ĐÂU VÌ MÌNH MS CÓ HỌC LỚP 6,CÒN NON NỚT LẮM.MÌNH LÀ KIM NGƯU ĐÓ,AI KIM NGƯU THÌ CHẮC CHẮN PHẢI ỦNG HỘ ĐÓ!!BYE BYE HẸN GẶP CÁC BẠN TRONG TRUYỆN...HÌ!!!!

2. Bạch Dương(nam Trước)

Tên:Bạch Dương(Aries)
Tuổi:17 t

Gia thế:Con của tập đoàn đứng trong top 12 tập đoàn đứng nhất thế giới,giàu có.Anh của Sư Tử

Ngoại hình:Body sáu múi,mái tóc màu bạc(như cụ già í nhỉ)Đẹp trai,mắt màu xanh lá,đc nhìu em theo

IQ:200/200

Màu mình thích:Bạc

Vũ khí:Côn bằng vàng bọc sắt,có một ko hai

Tính tình:Hay nóng tính,nhanh ẩu đoảng nhưng lúc cần thì rất có ích,hay nổi giận,thường giải quyết mọi việc bằng bạo lực(ông này giải quyết việc đi vệ sinh bằng bạo lực..há.há./BD:Mi!!!./Ây,bình tĩnh,tui đi trước/BD:....)

+Giỏi võ,đai đen các loại,chạy nhanh phết ko phải đùa.

3. Song Tử

Tên:Song Tử
Tuổi:17 t

Gia thế:Con của tập đoàn đứng trong tập đoàn top 12

Ngoại hình:Body 6 múi,đẹp trai,mặt nhìn tinh ranh như cáo,lừa người rất kinh,sát gái.

IQ:200/200

Màu mình thích:Xanh biển

Vũ khí:Súng Tưice,loại này có đạn forever

Tình tính:Thông minh,mồm lưỡi lẻo mép,sắc bén,có lúc ngu ngu ngơ ngơ,nhưng lại thông minh rất đúng thời điểm,uốn lưỡi bảy lần còn chưa bằng anh í.Rất chi bình tĩnh vào mọi việc nhưng gặp Thiên Yết thì đứt điện...

+Giỏi võ,nhưng chỉ có đai đen là karate và judo(thế là giỏi rùi)

4. Sư Tử

Tên:Sư Tử
Tuổi:17 t

Gia thế:Con của tập đoàn giàu có nằm trong top 12.Em của Bạch Dương

Ngoại hình:Body chuẩn ko cần chỉnh

IQ:200/200

Màu mình thích:Vàng

Vũ khí:Côn,cùng với loại của anh nhưng màu bạc.(Quái lạ,em thích màu vàng nhưng côn màu trắng,anh thích màu trắng nhưng côn màu vàng.Hai anh em này kì zậy)

Tính tình:Cũng hơi nóng tính,nhưng có bình tĩnh hơn anh,luôn ình là nhất,tự khoe và..hay tự kỉ(ST:Sao cho tui là tự kỉ vậy!!?*tức*/Ờ...thì../Thui mất thời gian i viết tiếp,đã là rùa rùi thì nhanh chút đi),anh này cx giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.

+Rất giỏi võ,đai đen các loại,và cx giống anh

5. Thiên Bình

Tên:Thiên Bình
Tuổi:17 t

Gia thế:Tập đoàn gia đình mình cx nằm trong top 12

Ngoại hình:Body sáu múi,nhìn mặt trông rất dễ thương,đôi mắt mày xanh nhìn trông rất nghiêm nghị,anh này trông rất thư sinh,đẹp trai

IQ:200/200

Màu mình thích:Xanh huyền

Vũ khí:Thuốc dược

Tính tình:Hiền,tốt bụng,nhưng ko cả tin,nhìn vào đôi phương có thể biết có hoá trang hay không,có nói dối hay không,hay giải quyết mâu thuẫn của các sao

+Giỏi võ,đai đen là judo

6. Ma Kết

Tên:Ma Kết
Tuổi:17 t

Gia Thế:Cũng nằm trong top 12

Ngoại hình:Ko kém j các chàng trai kia,mái tóc bạc trông rất lãng tử.khuôn mặt nhìn sắc xảo.

IQ:200/200

Màu mình thích:Bạc

Vũ khí:Kiếm Voylinsen màu bạc,rất chắc,tân tiến nhất.

Tính tình:Trầm tính,nói ít.là đại ca của nhóm nam,ko thik nhìu lời,thawfng nào động ổng,ổng giết phanh thân,chém ngừoi ko thương tiếc.

+Rất giỏi võ,giỏi lắm,đai đen hết,khinh công thuộc loại 1,Chạy và nhảy rất nhanh và tốt.

7. Thiên Yết

Tên:Thiên Yết
Tuổi:17 t

Gia Thế:Nằm trong top 12

Ngoại hình:Body sáu múi,đẹp trai nhất trong nhóm,nhờ vẻ đẹp trai này mà Kim Ngưu dc thể hiện tài năng,nhìn mặt rất hiền nhưng...haizzzz,chỉ cần nhếch mồm là bao nhiu nàng đổ.

IQ:200/200

Màu mình thik:Đen,chỉ đen

Vũ khí:Kiếm Voylinsen,giống Ma Kết

Tính tình:Lạnh như cục băng,nói ít nhất vs mọi người từ mười chữ chở cuống,duy nhất có một mình một người con gái là nói nhìu,anh này chỉ cần ánh nhìn là có thể giết ngừoi rồi.(Khủng vậy!!)

+Rất giỏi võ,đai đen hết,Khinh công số 1,chạy bay nhảy số một nhất.

8. Xử Nữ(nữ Nè)

Tên:Xử Nữ
Tuổi:17 t

Gia thế: top 12

Ngoại hình:Chuẩn ko cần chỉn,đẹp một cách quyến rũ,vì thế mà anh Kết ghen đó!!!

IQ:200/200,Rất giỏi,môn giỏi nhất là đàn,hiện đang học đàn tranh,đứng số một Thế Giới vì đánh đàn tranh quá giỏi.(Kinh vậy)

Màu mình thik:Nâu nhạt

Vũ khí:Cây gậy dài 50 cm,rất chắc đánh là ngừoi tàn phế,gậy có thể rút ra đóng vào làm cho nó ngắn.

Tính tình:Rất là nghiêm túc,luôn ra dáng như một ngừoi mẹ,rất cứng rắn,đứa nào làm sak chị lại tuôn bài ca "hạnh phúc" ọi người nghe,chắc tầm 1,2 tiếng,là người có giọng ca chỉ huy,nói j nghe nấy,í là ai cũng nghe í.

+Có giỏi chút võ,đai đen là karate,bà này mà tức giận thì....

9. Kim Ngưu

Tên:Kim Ngưu
Tuổi:17 t

Gia thế:Top 12

Ngoại hình:Ba vòng chuẩn ko cần chỉnh,rất xinh đẹp một cách thục nữ nhưng chị này rất dễ nổi nóng đó,luôn làm ọi người cười...

IQ:200/200

Vũ khí:Cây roi da hay đeo bên hông,đánh cái này đau lắm,chị sử dụng rất thuần phục.

Tính tình:Vui vẻ,hoà đồng,đi đâu cx ọi người cảm giác vui vẻ,yên bình,nhưng rất ham ăn,ăn nhìu lắm í nhưng ko tăng cân,là một đầu bếp nổi tiếng thế giới.Nhưng có lúc hay nổi nóng như một chú trâu điên.

+Hồi trước từng bị bắt cóc lúc năm tuổi,nên đi học võ nên mới gặp Yết,đai đen Karate và Taekwondo,nhìn yếu nhưng rất khoẻ.Học múa nên múa rất đẹp.

10. Cự Giải

Tên:Cử Giải
Tuổi:17 t

Gia Thế:Top 12

Ngoại hình:Ba vòng cũng rất chuẩn nhưng dáng người hơi nhỏ mà cô nhanh nhẹn phết,rất dễ thương.

IQ:200/200

Màu mình thik:Hồng

Vũ khí:Giọng hát đến mê người,chỉ trừ 11 người bạn của mình ko bị nhiễm

Tính tình:Hiền lành,hơi nhút nhát,nhưng động vào bạn và gia đình chỉ có chết vs cô,giỏi nấu ăn,bạn thân nhất của Kim Ngưu ,đi đâu cx có nhau.

+Có biết chút võ,cx giỏi,nhanh nhẹn,biết may vá,khéo tay.

11. Nhân Mã

Tên:Nhân Mã
Tuổi:17t

Gia thế:Top 12

Ngoại hình:Vòng hai + ba rất chuẩn nhưng vòng một hơi nhỏ.Xinh,dễ thương một cách năng động

IQ:200/200

Vũ khí:Phi tiêu dây,là dây có buộc cách phi tiêu,chỉ cần sượt nhẹ có thể làm chảy máy nhìu,mạnh là đứt người,nhờ vũ khí này mà Nhân Mã và Kim Ngưu phối hợp tốt khi gặp kẻ địch.

Tính tình:Tốt bụng,nhiệt tình,năng động,nói nhìu,nhưng rất thik đánh nhau.

+Học võ,karate đai đen,giỏi về nhảy,kiếm tiền rất tốt.

12. Thuỷ Bình

Tên:Thuỷ Bình
Tuổi:17 t

Gia Thế:top 12

Ngoại hình:Xinh đẹp quyến rũ,ba vòng quá chuẩn

IQ:200/200

Vũ khí:Cung tên độc Farain

Tính tình:Dịu dàng,nết na,ns hơi ít,yêu đọng vật,nhưng chị này mưu mô xảo quyệt,luôn dùng mĩ nhân kế để có thể tiếp cận,nhưng tài năng của chị là hoá trang.

+Có học võ,bằng Cự Giải,học múa nên gặp đc Kim Ngưu.

13. Song Ngư

Tên:Song Ngư
Tuổi:17 t

Gia thế:top 12

Ngoại hình:Dễ thương,làn da mịn như em bé,đôi mắt long lanh nâu đỏ mê hoặc người nhìn.

IQ:200/200

Vũ khí:Bút vẽ và bảng mini,Song Ngư rất giỏi vẽ,khi vẽ thứ j vào giấy thì nhìn như thật,còn khi vẽ vào bảng mini nó sẽ hiện ra hình ảnh 3D sôdng động nhưng lại là thật,giống như có phép thuật vậy.

Tính tình:Dễ thương,mít ướt,như trẻ con,tốt bụng

+Có học ít võ chỉ để phòng thân thôi,giỏi múa và hoạ cx như hát

14. Chương 1:xuyên Không!!?

Tại một nhà hàng sang trọng,có 12 con người đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau,cười nói,trêu đùa nhau mà ko bít rằng đây là lần cuối mình ở thế giới này,ở thế kỉ 21 này...
-Này Song Tử,mẹ cậu sao rồi,khoẻ chưa-Nhân Mã nhanh nhảu nói,vừa gặm đùi gà

"Con điên này đang vui sao lại lôi ra,con này ngu thật rồi"10 sao nghĩ,mặt đằng đằng sát khí lườm cháy áo Nhân Mã..

-À,mẹ tớ cũng tạm ổn,ko sao,chắc ko sống đc bao lâu nữa-Song Tử buòn bã nói

-Ukm,vậy khi nào tớ sẽ tới thăm,mong mẹ cậu khoẻ sớm-Nhân Mã tít mắt cười

-À..ukm-Song Tử gượng cười...

-E...hèm..thui thui..chúng ta vào phần chính đi-Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ở đây..

-Ukm..Các cậu đã mang những j tớ bảo chưa-Xử Nữ nghiêm giọng hỏi(bà chằn/XN:Gì hở!!!?*lườm*/hì hì...ko có j đâu ạ)

-Rồi-11 sao hô

-Ơ..thế cậu đã mang chưa-Nhân Mã ngây thơ hỏi

"Con này,mày muôn bọn tao nghe "bản tình ca" hả!!!?NGU NGU"10 chòm sao lườm Nhân Mã(Pà này thik trêu người khác à!!!?)

-Mang rồi,ngu thế,tôi chưa mang thì nói với các cậu làm j!!?-Xử Nữ gằn giọng,con bé Nhân Mã này làm cô ko chịu nổi mà-Thế nên cậu djfnfmskkdnf,

Ndmkdjndgjskoaoaksmmdđkfkfmjrhfnndincudnvùbi......8djcn jnfjcirj,.........-Xử Nữ lại "bản tình ca" khiến 11 chòm sao lăn ra ngủ từ hồi nào rùi(kinh thật!!)Bỗng.....

"ĐOÀNG" "ĐOÀNG"...."RÀO..RÀO" "RÀO..RÀO" Mưa rồi

-Í..mưa rùi..về thế nào giờ..-Sư Tử

-Bọn mình ở lại thôi,khi nào mưa xong rùi về-Thiên Bình

"ĐOÀNG"

-Á..Á.-Song Ngư hét lên nhảy vào người Bạch Dương(lộ rồi nha Ngư)Ôm chặt cậu,khóc...

-Song..Song Ngư..sao..sao vậy!!?-Bạch Dương đỏ mặt hỏi

-Huhu..Sấm chớp....huhu-Song Ngư khóc thút ..

-Thôi,ko sao đâu..-Bạch Dương an ủi,còn các sao..

Xì xào,,xì xào

-Ú ù,bạn Bạch Dương...cùng Song Ngư-Nhân Mã cười gian

-Kinh thật,anh Bạch Dương...-Sư Tử

-Ukm...-Thuỷ Bình..

Bạch Dương và Song Ngư đỏ mặt..mọi người cười lên..bỗng

"ĐOÀNG"

Một tiếng sấm vang lên và ⚡️đánh vào chỗ 12 chòm sao đang ngồi,cả nhà hàng nổ ra,may hôm nay 12 sao bao trọn nhà hàng nên ko có người thương,nhưng 12 chòm sao thì sao??Họ đã biến mất ko một dấu vết...

15. Chương 2: Tỏ Tình

Đúng canh ba,Kết thức dậy ra ngoài vì tờ giấy phúc tử đưa,đi ra ngoài thì gặp phúc tử
-Chuyện j??-Kết cố gằng bình tĩnh lắm mới lên tiếng

-Thực ra..huynh..-Phúc Tử ngập ngừng

-Nói nhanh ko tôi vào-Ma Kết tức,đã mệt buồn ngủ rồi mà cứ thik làm phiền

-Thực ra HUYNH ĐỐI VỚI MUỘI RẤT CHUNG TÌNH,MONG MUỘI CÓ THỂ THÀNH HÔN VỚI HUYNH...-Phúc Tử hét lên khiến Ma Kết ngạc nhiên nghĩ trong đầu "Thằng cha này bị điên hay sao mà hét giữa đêm khuya.."

-Hả!!?..Tôi-ko-thik..cút đi-Ma Kết gằn giọng bị hỉu nhầm là con gái rồi lại dính phải một mớ rau đáng ghét..

-Huynh ko tin...chắc chắn muội yêu huynh..-Phúc Tử cãi lại(Cha này tự tin tháu quá!!!!

-Điên à??-Ma Kết tức

Trong khi đó Thiên Yết đằng đằng sát khí nhìn từ xa

-Yết cúi thấp xuống-Thiên Bình gằn giọng,chuyện là thế này:

=>Thiên Yết thấy Két đi đâu đó nên đi theo,Thiên Bình ko ngủ đc thấy Yết đi đâu đó đi theo,Nhân Mã cùng Bạch Dương bày kế doạ ma các sao nữ thấy Thiên Bình đi đâu đó đi theo,Cự Giải bỗng ko ngủ đc thấy Nhân Mã cùng Bạch Dương lẽo đẽo đi theo Thiên Bình nên rủ Kim Ngưu cùng Song Ngư đi theo vì thấy sợ ma,Xử Nữ thấy các sao nữu mất tích liền gọi Thiên Bình đi tìm,Thủy Bình chạy sang chỗ sao nam gọi đi tìm cùng thì chỉ thấy mỗi Sư Tử và Song Tử nên cả bọn ra ngoài thấy mấy người lấp ló xem j đó thì ra xem cùng nên gặp phải cái cảnh "tình củm" ko nên xem,và hãy xem chuyện j đang xảy ra..

Sau khi bị Ma Kết từ chối Phúc Tử cầm tay Ma Kết(kinh tởm) và theo các bạn biết sau khi nam chính tỏ tình xong thì liền hôn nữ chính trong phim Hàn thì hiện tại cx như thế,giờ đây mặt Phúc Tử gần mặt Ma Kết chỉ cách 2cm vừa chuẩn bị môi chạm môi thì

"BỤP". Ma Kết đã đánh Phúc Tử trọng thương bị văng 5m

"Thằng này ngu vãi,động phải bà chằn" 11 sao nghĩ

-Tôi là con trai-Ma Kết tức nói

-Huynh ko tin,muội ko thik huynh nên nói thế đúng ko!?-Dù bị đánh nhưng Phúc Tử vẫn cố nói(Thằng cha này ngu thiệt)

Thiên Yết thấy tức quá lôi kiếm ra rượt Phúc Tử,thấy cái váy mình đang mặc vướng quá nên xé đi,Phúc Tử sợ quá chạy mà ko biết mình chạy vào hường chỗ Ma Kết,còn các sao thì...

-Hình như Ma Kết chưa đánh hết sức tên đó chưa hộc máh-Song Tử đàm phán

-Thiên Yết phí thật cái váy đẹp thế mà lại xé đi...-Cự Giải tiếc nuối

-Ngưu à,popcorn này làm ngon phết cho thêm muối đi-Nhân Mã nhồm nhoàm ăn..(mấy ông pà này rảnh zậy!!)

-Ukm,mình sẽ làm thêm-Kim Ngưu làm popcorn còn cả nhóm ngồi xem phim 5D có một ko hai vừa ăn popcorn do Ngưu Ngưu làm

-Tên đó ngu thế,chạy về hướng đó là die lun,gặp phải bà Ma Kết-Sư Tử cười giỡn

Còn bên Ma Kết thì,Phúc Tử chạy ra chỗ Ma Kết ,nghĩ cứa sống ai ngờ Kết đá cho quả hộc máu mồm(Oa....)Kết và Yết cầm kiếm định phi ra chỗ Phúc Tử thì nghe tiếng trẻ con

-Mọi người đang làm làm j vậy,gần sáng rùi mà..-Diệp Tử nghe thấy ồn ra xem.

-D..diệp Tử..-Song Ngư bàng hoàng

-Ơ...Ma Kết huynh,Thiên Yết huynh,hai huynh làm j ca ca em vậy!!?..

-Gì!!?Muội vừa nói hai người này là huynh!!?-Phúc Tử sững sờ

-Vâng..thì họ là con trai mà ca ca...-Diệp Tử ú ờ vài câu thì...

-Thôi chết,muội chưa nói với huynh,họ là đàn ông,tại muội tưởng hầm con gái nên đưa nhầm đồ bảo họ mặc tạm tại dì ngủ rồi..em xin lỗi ca ca-Diệp Tử hối lỗi..

-Thật à!!?....Nhưng nhìn hai người ko thể nhận ra là nam nhi,thật sự rất giống nữ nhi...-Phúc Tử có vẻ chưa sợ chết nói thêm(Ông nè chưa muốn sống).Xử Nữ từ xa đi tới,cố tình dẫm một phát vào tay làm Phúc Tử kêu í ới,Xử Nữ giả giọng:

-Ò..xin lỗi huynh nhé..tôi không CỐ Ý đâu..-Xư Nữ nhấn mạnh từ cố ý,cô thấy từ lúc đầu đã cha ưa tên này rồi,cưa liếc mắt đưa tình với Ma Kết làm cô thấy khó chịu..(Ghen à nha/XN:CÁI GÌ*cầm dao*/Ây..chị cứ bình tĩnh có j trao đổi..hạ dao xuống..hạ dao xuống...hì hì...)

-Diệp Tử,hôm nay bọn chị muốn vào Kinh thành,em có bàn đồ ko!!?-Xử Nữ hỏi,dù sao ko nên ở lại lâu,vừa gây phiền lại còn phải lên kinh thành xem tin tức.

-Mấy chị ko ở lại nữa sao,huhu...-Diệp Tử rơn rớm nước mắt khóc(giống Song Ngư vậy)

-Ukm..nhưng bọn chị sẽ quay lại mà...-Xử Nữ nói trong khi các sao chuẩn bị đồ nghề lên đường,Nhân Mã vs Thiên Bình đi vào rừng hái thuốc phòng tránh bất trắc,Thiên Yết và Ma Kết kiểm tra vũ khí,Kim Ngưu và Cự Giải chuẩn bị đồ ăn dọc đường,Thuỷ Bình thì đi lấy đồ đạc và sang gặp dì của Diệp Tử lấy đồ và vải mặc,Song Tử và Sư Tử chuẩn bị xe và ngựa để đi chứ nếu đi bộ mất hàng trăm cây số,Bạch Dương thì chuẩn bị bản đồ và hỏi dân xung quanh xem tình hình,còn Xử Nữ thì chỉ đạo.Sau khi xong việc mọi người lên đường.

16. Chương 3: Quái Vật!?nhầm À!!?

Ra tới kinh thành mọi người mới biết,đó là tại sao Diệp Tử nói họ là quái vật,đa số người dân ở đây đều là tóc đen mắt đen,còn họ thì đủ kiểu màu .Trên đường đi,các sao mua rất nhiều đồ mà ko tốn nhiều tiền,tại sao ư!!?Vì đi đến đâu người ta rẽ tới đó ,đến thu tiền còn chả dám,nói chung trên đường đi toàn bị người ta nói là quái vật cho đến một ngày:
-Đó,là bọn chúng đó,đi khắp nơi cướp phá người dân(ủa có à!!?)bắt chúng lại-Một tên cầm đầu mặc áo màu xanh kéo thêm một đám người đuổi theo các sao

-Oa,áo đẹp quá!!-Nhân Mã cùng Cử Giải đồng thanh

-Hình như theo tớ biết trong phim chúng là nha sai-Thuỷ Bình

-Ukm,mà...Chạy Đi-Song Tử hét

Các sao chạy như bay trốn bọn nha sai,bỗng Xử Nữ dừng lại làm cả đám dừng theo:

-DỪNG LẠI,DỪNG-Xử Nữ hô to,các sao dừng lại suýt nữa ngã dúi dụi

-Sao vậy Xử Nữ??-Ma Kết hỏi với giọng dịu dàng

-À..ờ...tại sao họ lại đuổi theo chúng ta,chúng ta có làm j đâu!!?-Xử Nữ nói mặt cứ đỏ vì Ma Kết

-Đúng,phải hỏi cho ra lẽ-Kim Ngưu đồng tình với Xử Nữ-Ủa,mà bọn họ đâu rùi,quái lạ vừa nghe thấy tiếng mà-Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi trông rất dễ thưỡng khiến tim Thiên Yết đập một nhịp

-Họ sắp đến rồi,là do chúng ta chạy quá nhanh-Thiên Yét lên tiếng giải thik

-Đâu??đâu??Tớ ko thấy-Kim Ngưu cứ chạy ngó nghiêng(Ngốc thật)

-Ngốc!!-Thiên Yết tõ nhẹ đầu Kim Ngưu cười khiến 10 sao nổi da gà nghĩ" Chuyện lạ nhất thế gian:Thiên Yết Cười" -Mắt tớ tinh hơn mắt cậu thôi,cậu chỉ nhìn thấy đồ ăn là rõ-Yết chọc Ngưu

-Hứ,kê cậu-Kim Ngưu giận dỗi nhưng trong lòng thấy vui

-Đến rồi-Ma Kết lạnh giọng

Bọn nha sai đến nơi thở hổn hển như sắp chết,tên đứng đầu tức giạn chửi,vì lúc đó các sao hok để ý nên Nhân Mã bị nha sai kề kiếm vào cổ bắt lấy

-NÀY TÊN KIA,THẢ CÔ ẤY RA,TAO GIẾT MÀY GIỜ!!?-Sư Tử nổi nóng định đánh nhau (Ghen rùi/ST:Đạp chết mày h/Ơ..tui tội tình j/Nói linh ta linh tinh,phắn đi ,à viết tiếp)

-Này anh kia,tụi tôi có làm j sai mà bắt chúng tôi-Kim Ngưu chặn Sư Tử nói,giọng cx đôi phần ko kiềm chế đc

-Lũ quái vật các người đi phá làng phá xóm,người dân bao nhiu lên quan phủ báo án ngươi có bít ko!!?

-Hả!!?Tụi tôi làm bao giờ-Song Tử cx tức giận

-Chẳng phải các ngươi ăn ko trả tiền,mua đồ doạ người ta ko trả tiền mà ko gọi là phá làng phá xóm sao-Tên quan nói vs giọng rất chi là "đểu" khiến Bạch tức giận,mà cả Tiểu Song và Tiểu Ngưu muốn ra chém cho tên kia vài phát.

-Đấy là do họ ko lấy tiền,chúng tôi làm cách nào!!?-Thuỷ Bình

-Các người ngu à,tới gần để an thịt sao??-Tên đó noí

-Thế chẳng phải ông đang ở gần sao,có bị ăn thịt đâu-Thuên Bình-Và chúng tôi ko phải quái vật..

-Ta ko quan tâm,Đấy là bổn quan tung hoành nhiều năng,khí chất bất phàm,các ngươi tất nhiên ko dám đụng đến-Hắn tự kiêu nói(Thằng này cứng!!)

-Oẹ...Kinh +Tởm-Các chòm sao giả vờ oẹ ra khi tên đó nói

-Các ngươi...-Hắn tức đỏ mặt

Thiên Yết định cầm dao chém chết tên này bỗng Ma Kết ngăn:

-Ko đc,trong tay chúng đang có Mã rất nguy hiểm,chúng ta phải thử thoe hắn về xem sao!!

-Nhưng..

-Nghe đi-Ma Kết nói

-Các ngươi nói chuyện xong chưa,đi theo ta-Tên đó ra lệnh

-Đc.thôi-Các sao dù rất tức nhưng phải theo hắn xem thế nào đã...

Thế là 12 chòm sao bị bắt vào phủ,hãy xem chuyện j xảy ra,chap kế tiếp nha

17. Chương 3:quan ,vịt

Sau khi đi theo bọn nha sai,các chòm sao chỉ bị nhốt,chưa thấy quan ra xử,nhờ Xử Nữ xin mãi nên bọn nha sai mới ang đàn vào cùng,và trong đàn có vũ khí của các sao nên các sao cảm thấy rất yên tâm.Họ bị bỏ đói 2 ngày:
-Huhu...đói quá-Kim Ngưu than,chảy cả nước mắt,mấy sao khác nhìn mà thấy thương,Kim Ngưu ko chịu đói trong 1h chứ nói chi là họ,bị bỏ đói hai ngày,Kim Ngưu bỗng chảy nước mắt,Thiên Yết nhìn thấy ko nói j chỉ đưa khăn lau nước mắt cho Ngưu,chỉ là khi thấy cô khóc tim cậu rất đau,Cả Song Ngư nữa,sợ quá nên khóc thế là Bạch Dương ngồi dỗ mãi mới hết khóc,đến một ngày một tên nha sai kéo họ ra..

-Sao,thấy sai nên tha bọn tui à-Nhân Mã hớn hở hỏi

-Ko,hôm nay đến ngày xét xử-Nha sai nói

-Haizzzz..tưởng j...-12 sao thở dài nghe não cả ruột

Bọn họ bị lôi đến trước mặt quan,họ phủi bụi xong cứ đứng đơ ra đấy ko thèm quỳ,quay ra nhìn mặt tên quan thì cả 10 chòm sao ngồi cười chảy cả nước mắt,tại vì mặt tên quan giống hệt ếch,mắt của hắn lồi ra,hai bên má phồng phồng như má ếch,mũi thì to thở còn nghe thấy,lại thêm hai cái ria đen nhùn mà buồn cười,quan tức giậnđập bàn,các sao mới dừng cười(ngoại trừ Ma Kết và Thiên Yết ko cười)

-Các ngươi..sao lại phá làng phá xóm người ta à,ko biết xấu hổ sao??-Tên quan ra vẻ chân lý kênh kiệu nói

-Buồn nôn..-các sao nói nhỏ đủ để cho tên quan mặt ếch kia nghe thấy

-Các ngươi...lôi mấy tên này ra đánh năm mươi cái-Tên quan ra lệch cho đám gần đấy,họ đến gần đều bị Song Tử và Sư Tử đánh cho bay ra xa

-Từ từ đã...-Song Tử cười môi hình bán nguyệt nói với tên quan..

-Sao biết sợ rồk à-Quan

-Các vị bảo chúng tôi là quái vật??-Song Tử nói

-Đúng,các ngươi tóc tai màu linh tinh thì chẳng phải là quái vật chứ là j??

-Nhưng nhìn bề ngoài chúng tôi khác chưa chắc là quái vật,để tôi kể cho nagfi một câu chuyện-Song Tử

-Hử!!?

-Chuyện thế này:Ngày xưa có một người mẹ là vịt đẻ ra 7 quả trứng,6 quả trứng đều nở ra các chú vịt dễ thương và tốt khoẻ,chú vụit thứ bảy cx thế nhưng khác một điều là chú vịt sô 7 đó lại xấu xí nên bị mẹ và các anh chị đuổi,hắt hủi như coi chú là quái vật,chú bỏ đi và một thời gian sau chú trở thành một con thiên nga tuyệt đẹp..-Song Tử nói thêm-Ngài thấy chưa ko nên đánh giá họ ở vẻ bề ngoài..

-Đúng,ko nên nhìn vào bề ngoài mà đánh giá,phải xem bên trong thân tâm họ..-Tên quan ngẫm nghĩ và đc Song Tử chửi rủa trong đầu:" May ra người vẫn còn lòng,vẫn chưa bị chó gặm hết óc.."

-Vậy còn chuyện các ngươi ko trả tiền cho họ???

-Đó là họ ko lấy tiền của chúng tôi,nếu họ ko lấy sao có thể trả tiền-Song Tử điềm đạm trả lời rồi quay sang một ông lão đang đứng đó,nói:-Đúng ko ông!?

-Đ..đúng vậy-Ông lão giật mình trả lời,Song Tử lại nói tiếp:

-Vậy thì ông ko nên phán xét chúng tôi..-Song Tử mỉm cười như nắm chắc phần thắng,các sao im lặng từ nãy giờ chỉ có chung một suy nghĩ "Thằng này mà cho đi thi giải Oscar thì chắc mang được một đống giải về,chả khác j diễn viên"(Ngồi từ nãy giờ mà nghĩ từng đấy sao/11 sao:Ờ/Điu/11 sao:Éo phải tin,cút đi cho khuất mắt,cho nước nó trong/Vâng.....

18. Chương4:mỹ Nhân Kế

Sau khi bàn kế hoạch,các sao đến nơi tên quan mặt ếch,vừa để xử tội vừa để lấy tiền
-Làm thế nào bây giờ,mấy tên kia canh cửa..-NM

-Tớ và Thiên Yết vào mở cổng,sau đó các cậu vào-MK vừa nói vừa làm chạy đi lun,sau vài phút đã xong,cửa đã mở,các sao liền đi vào sau phài phút đánh nhau vs mấy tên nha sai có vấn đề thần kinh,các sao vào phòng của mặt ếch,vừa vào SƯ.T bá đạo đạp cho tên quan vài phát chửi rủa:

-Ê..ê..mặt ếch,đầu chó,thân lợn,dậy nhanh

-Tên nào!!?Đã xử xong bọn kia chưa-Mặt ếch ngơ ngác hỏi

-Hoá ra là tại mi,làm mất hết sức đẹp tuyệt trần nhà của ta-NM ra đá thêm,tên mặt ếch đơ vài giây rồi quỳ xuống:

-Ta xin lỗi các ngươi,tại ta,các ngươi đừng ám ta,đừng về ám ta....ta xin lỗi...ta xin lỗi-Mặt ếch quỳ rạp đầu xuống xin lỗi

-BB..làm-XN

-Ok-BB tiến đến gần ông mặt ếch giả giọng iểu điệu

-Huynh~Huynh nè

-Ôi,mỹ nương,ta đây

-Huynh nè,huynh để tiền ở dâu vậy-BB nói thẳng lun(ko sợ ông ta ko nói mà nghi ngờ à)

-Ta để ở hầm mỹ nương,mỹ nương thơm quá ra cho lão đại ngửi nào-(O.o nói lun cơ!!!!)

-Um...huynh từ từ huynh uống chén rượu đi đã..-BB đưa hắn một cái chén nhỏ trong đó có rượu(thực ra là axit)

-Mỹ nhân à,rượu thơm như nàng vậy-Hắn nói rồi chùi đầu vào ngực BB,khiến Song Tử nhìn mà mặt đen hết,còn các sao thì cười tại vì axit mà thơm

-Huynh uống đi chứ~-BB nhõng nhẽo

-Ukm..ọ..cái j vậy!!?-Hoá ra ST tức quá liền đổ cả lọ vào mồm ông ta rồi kéo BB ra ôm,CÁC SAO THÌ NGU NGƠ NHÌN ST

Mặt ếch ngồi ôm cổ vì nóng quá,rồi hắn kêu,các sao liền đi xuống hầm lấy tiền.Các sao liền đi về quán trọ,còn MK và TY thì đi đâu đó,sáng hôm sau các sao ra ngoài và nghe một tin kinh hoàng...

" TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG PHỦ CỦA QUAN TÍN(tên mặt ếch í) ĐỀU BỊ ÁM SÁT HẾT TRONG ĐÊM QUA,KO THỂ TÌM ĐC NGUYÊN NHÂN.."

Các sao há hốc mồm quay sang hỏi

-Cậu có cần làm thế ko!!?

-Cần.diệt cỏ diệt tận gốc-MK và TY

" DÃ MAN,TÀN BẠO,MẤT TÍNH NGƯỜI"10 sao nghĩ

Vậy là các sao lại đi tiếp,đến một quán trọ trong kinh thành(đến rồi à)các sao thuê nhà nghỉ,lúc giờ ăn ,Kim Ngưu và Cự Giải đòi nấu ăn ,chủ quán ko cho đành phải thi đấu,tất nhiên là KN và CG thắng.Buổi tối,trong kinh thành có lễ hội thả đèn,các sao lôi nhau ra xem,ST kéo BB ra thẻ đèn,bỗng NM từ đâu đi tới nói:

-Hai người nè hai người có hỉu ý nghĩa của đèn Khổng Minh ko!!?

-À,để cầu may-BB ngây thơ trả lời

-Gì nữa!!?

-Để đc phát tài-ST ngây thơ nói

-Vậy hai người bít ko,nếu một đôi trai và gái thả cùng nhau thì có nghĩa là cầu cho hai người se duyên đó..-NM nói rồi đi,để lại hai người đang đỏ mặt

-BB...ch..chúng...t.ta cầ..cầu ch..cho ..m.,mình ở..bên..nhau...ma..mãi..nh..nhé-ST ngập ngừng nói mãi ms xong mà trong đầu nghĩ"Cheest tiệt,cái thằng ST này i,này bình thường sát gái nói liên hoàn cơ mà,sao lại đứng trước col ấy mà mày ngấp ngứ thế hả"

-Ukm...chú..chúng ta s..sẽ cùng...nhau...th..thả đèn...nh..nhỉ!!?

-BB,em..-ST đột nhiên nói to

-Dạ...

-Anh yêu em-ST nói

-Thật sao!!?Dù em ko biết nấu ăn,ko bít làm việc nhà thì sao

-Thì anh sẽ làm cho em,dù em ko bít làm nhưng anh sẽ làm mọi việc cho em

-Dù em luôn chơi,lười biếng thì sao!!?

-Anh sẽ đi chơi cùng em

-Nếu em ngắm thằng con trai khác thì sao!!?

-Anh sẽ giết hết những thằng đẹp trai hơn anh

-Nếu em..-BB chưa nói xong,ST đã chặn bằng nụ hôn,hai người hôn. Nhau mà ko bít có 10 người đã xem từ nãy giờ

-Họ hôn nhau kìa-CG

-Oa...-KN

-Hôn môi hẳn hoi kìa-NM-Chị Xử ơi,chị cx làm thế vs Ma Kết đi

-E..em n..nói cái j thế!!?

-Hay NM làm vs tớ!!?-SƯ.T nói làm NM đỏ mặt

-Cậu cứ đùa-NM

-Ếh mà MK vs TY đâu rùi-TB

-Uk nhỉ..ko thấy TY /MK đâu-XN và KN đồng thanh

-Nhớ chồng à!!?

-Ko,làm j có-XN và KN đỏ mặt,và trong khi đó KN và TY lại đang trên cây vừa xem phim vừa ăn trái cây miễn phí...

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

VẬY LÀ LẠI CÓ THÊM MỘT TÌNH YÊU MỚI LÀ SONG TỬ VÀ THỦY BÌNH NHỈ!!?CÁC BẠN NHỚ ỦNG HỘ NHÉ,IU CÁC BẠN..

19. Chương 5:hoà Bình!!?

Cá chòm sao lại típ tục lên đường,đến một thị trấn nhỏ,nơi đây là nơi làm việc của ngư dân,các chòm sao dừng lại nghỉ ngơi vài ngày,đến đây,người dân ko những ko sợ mà còn thik thú vs 12 người.Đến đây,12 người nghe đc vài tin đồn về tên Kumlar,hình như tên đó bán người thì phải
-Ê,tớ đang chán,hay mình đi diệt cái tên Kun..kun..lun j đó..(guết người ko phải chuyện đùa đâu má)

-Kumlar thưa bà-Xử Nữ chỉ mún giết con bé Nhân Mã này thui.,ệt thật

-Uk,cx đc,nhưng cứ thế nào í...-Bạch Dương

-Thui mà,tên đó nghe nói võ công bình thường chỉ là nhìu người ở phe hắn thui.

-Đc-Ma Kết ngắt lời mọi người-Tớ mún giết tên này,coi như bảo vệ hoà bình nhỉ(mấy người này ko lo tìm đường vè nhà à!!?)

-Ok-11 sao( Sao lại bơ tui zậy!!?)

-Ok cái j,đi tìm nhà nghỉ-Ma Kết quát(Nhà nghỉ để anh làm j vậy!!?/MK:Mày nghĩ linh ta linh tinh cái j đấy,phải ngủ ở nhà nghỉ chứ ngủ ngoài đường à/đâu,em ngây thơ trong sáng mừ*Chớp mắt*/MK:Tui ns j đâu,đi viết truyện đi/Zâng.....*Đi lun*/mK:Đi lun hả*ngơ*)

Sau khi tìm nhà nghỉ,tất nhiên là Kim Ngưu làm đầu bếp nên quán đông khách hơn,các chòm sao lại làm phục vụ,họ có tiền thì chia một nửa cho chủ còn một nửa ình để dùng...Sau mỗi tối họ lại tập trung tại một phòng bày ké giết tên Kun..Kun j đó..à Kumlar(chết!!!Tác giả còn ko nhớ!!)Và đây là kế hoạch(Tên Kumlar mì mà nhìn tháy là cho chết đó/Kumlar:Cái j,tao đang ở nhà mà!!?/Ơ vậy hả!!?/Kumlar:Sao mi cho ta chết!!?*Doạ*/Tại mi đáng chết/Kumlar:Tao giết chết mi đó/Thử,tui i chết tại chỗ và ngay trong truyện đó/Kumlar:Dạ..em xin lỗi chị/Hố..hố...hố.*Nụ cười tự đắc*/Kumlar:......"Bà này bị khùng)

-Tên đó nuôn bán gái đúng ko!!?

-Uk..vậy thì-Xử Nữ

-Nè đừng có nói là...

-Đúng...chúng ta sẽ làm thế này,................(Thế nào thì mọi người cứ đọc nhé)

-Ok(quái lạ!!?Sao tác giả ko bít nhỉ/12 sao:Tác giả ngu/Ơ.....huhuhuhuhuhu.../Thiên yết:Mún chầu Diêm Vương!!?*mang kiếm ra*/ơ..dạ ko...em đi viết típ*chuồn*)

Sau khi bàn xong các sao về phòng của mình để ngủ lấy sức ngày mai làm việc.

Và...tua tua tua nhanh

Sáng hôm sau,mọi người lại chuẩn bị vũ khí và Thiên Bình lại pha chế dược,Và lên đường chiến đấu

-Aiisss...đến cái nhà thằng Kumlar j mà xa vậy...-Nhân Mã và Bạch Dương than thở

-Sắp đến rồi...cố lên....hộc..hộc..-Xử Nữ vừa nói vừa thở dốc

-Cậu cũng mệt đó-Ma Kết-Lên lưng tớ cõng

-Th...thôi..ko..ko cần đâu-Xử Nữ đỏ mặt,còn các sao thì đang cười gian

20. Chương 6:bảo Bảo,bắn Đi

Sau khi xong,Thiên Yết gật đầu nhìn Xử Nữ khiến Kim Ngưu có chút khó chịu
-Này,Xử Nữ nói j vậy,nói vs bọn tui vs!!-Nhân Mã

-Từ từ-Xử Nữ nở một nụ cười gian hơn chưa từng có khiến mấy bạn xung quanh nổi da gà

-Hành động thôi-Thiên Yết

-Ok-5 sao

Bỗng Kim Ngưu đứng dậy,mở thằng cửa ra,hét to

-Haizzz...Này đi ăn thôi

-Con kia,sao ngươi lại ra đây

-Dạ,em đói quá em ra đấy chứ-Ngưu ngây thơ nói

-Ngươi phá cửa đúng ko-Tên đó hơi sững lại vì vẻ đẹp của Kim Ngưu

-Ơ..tui đâu phá cửa đâu..chỉ là...

-?!!-Mấy tên đó mặt ngu ngu hỏi

-Chỉ là em cố tình phá thôi-Nói xong Kim Ngưu nhanh chóng lấy cây roi da đánh bọn họ một cách tàn bạo,máu bắn tung toé,chưa kịp hét lên bị Thiên Yết lôi ra cắt đứt động mạch ở cổ..

-Xong cửa một-Xử Nữ cùng sao còn lại ra ngoài

-Đi cứu các cô gái còn lại đi-Nói xong các sao đi tìm nhưng kết quả là

-Xử ơi,các cô gái ko có ở đây,theo tớ nghĩ là ở chỗ khác rồi

-Đi tiếp-Mấy các sao đi từng bước nhẹ nhàng ra ngoài,Thiên Yết ở trên trần nhà để soi tiếp xung quanh có j ko,đang đi rất bình thường tự nhiên một tên nha sai của Kumlar đi ra nhìn mấy sao mất tận

1s...

2s...

5s...

10s...(lâu thế)

-A.-Hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Thiên Yết xử gọn,mấy sao nữ thở hắt ra,nếu ko có Thiên Yết chắc họ die mất

-Tập trung vào-Thiên Yết lại lạnh giọng

-Ở đó có lính kìa,ước chừng 50 tên-Nhân Mã

-100 tên-Thiên Yết

-HẢ!!!!!?-5 sao hét to nhưng nhanh chóng bịp mồm mình lại nhưng muộn rồi

-Có kẻ trốn thoát bắt chúng lại-Mọit tên đầu đàn hét lên mà cảm thấy lạnh sau lưng mặc dù đang là mùa hè tất nhiên là thế vì Thiên Yết đang tặng hắn một ánh mắt rất chi là "tình tứ" cho hắn vớk suy nghĩ "Mày hét ko đúng lúc..chỉ còn đường chết"

Đúng một trăm tên đuổi theo,Xử Nữ hét

-Kế hoạch B,đánh lại-

-Ok-5 sao

Nói xong cả 6 sao xông lên đánh,Xử Nữ sử dụng đòn võ của mình để tránh và đạp vào cái chỗ"..." Của mấy tên kia(chỗ j tự biết,T/g trong sáng)Xử sử dụng gậy thành thục như Tôn Ngộ Ko đạp vào gáy mấy tên kia một cách nhanh chóng,mấy tên đó ko chết cx chỉ bị tàn phế.Kim Ngưu sử dụng roi da quật vào mấ tên một cách bạo lực vì đúng lúc đang tức nên mấy tên đó chị kêu tiếng "Ah"(kì quá à) rồi chết,trên người chảy đầy máu,Bảo Bình ko dùng cung tên sau mình mà cứ rắc bột mù vào mắt mấy tên khiến bọn hắn cứ đau một cách từ từ rồi chết.Cự Giải xử dụng võ thuật của mình đánh vì hiện tại giọng hát ko đc sử dụng.Nhân Mã cứ hớn hở dùng phi tiệ dây của mình phi phi rồi quấn chặt vào một tên khiến hắn die làm cô cười khiến mọi người nghĩ cô bị thần kinh nhưng nếu có ai đó ở đây thì sẽ nghĩ cô như một thiến thần(kinh quá/NM:Ý j đây*mặt sát khí*/Dạ,k..ko có...j..ạ/NM:Đi viết truyện đi/D..Dạ..em đi ngay

21. Chương7:giành Hôn Phu Với Bà!!?mơ Đi Con

Lần này bạn sao nữ sẽ trổ tài đó=)))))Hố hố hố..tác giả bị khùng
_________________________________________________

Các sao sau trận chiến Kumlar lại lên đường sau buổi tiệc chia tay ở thành phố,lại đi đến ơi tiếp theo thì cx đã xế chiều,các sao lại dừng nghỉ ở một nhà trọ,12 sao ra ngoài chơi,Bảo Bình kéo Song Tử đi đủ chỗ,mua đủ đồ,Thiên Bình đi xem dược,Cự Giải và Kim Ngưu xem đồ trang sức,lâu lâu lại cười khúc khích.Và hơn nữa ở đây có rất nhiều fan của 12 sao,bỗng các nam tử chạy về đông nghẹt ở một nơi,Song Tử nhanh nhảu ra hỏi

-Xin lỗi,tại hạ có thể hỏi là tại sao có nhiều người tập trung ở kia vậy!?

-À,là sáu cô nương trong Bách Hoa Lâu,tôi cx vừa đến đây nên ko bít đc

-Đa tạ đại nhân(Song Tử ăn nói lẻo mép/ST:Vậy thì ms tán gái đc/Em méc chị Bảo Bình/ST:Ây thôi anh xin,thôi đừng méc..anh dẫn đi ăn kem/Oa..đc thôi..cái j cũng phải mua đó*cười toét miệng*/ST:Ok,đừng..đừng có méc đó/Ok..hihi/ST:Huhu...mất tiền lẫn tình)

Các sao ra xem,đó là 6 người con gái,6 người con gái đẹp tuyệt trần,tuy ko bằng các sao,họ đang mời khách và nói chuyện,bỗng nhiên 6 chàng trai nhà ta đập vào mắt 6 cô nương đó,6 cô nương liền chạy ra quấn quýt bên 6 chàng khiến các sao nữ khó chịu+ sao nam,các sao nữ đồng thanh:

-Bỏ Ra-6 sao

-Hứ,mấy cô là j của chàng mà đòi!!?-một cô nàng yểu điệu tst đầy phấn nói(sao T/g thấy giống hiện đại thế nhỉ!!?)

-Là hôn thê-các sao nam nói đồng thanh vì ko mún người mình iu hỉu nhầm

-Tôi ko tin,vậy tôi thách đấu nếu các cô thua thì phải nhường anh ấy cho tôi-Cô gái áo đỏ nói

-Ok-6 sao nói

-Đc,vậy tộ mún thi vẽ-Một cô gái love Bạch Dương lên tiếng

-Song Ngư,ra-Xử Nữ ra lệnh

-Vâng thưa chị-Song Ngư cười mỉm

-Vậy mời lên khán đài-Cô gái love Bạch Dương chỉ lên khán đài nơi đã chuẩn bị đồ nghề..Song Ngư và cô gái đó bắt đầu..họ đc ra đề là vẽ cảnh..và sau khi vẽ xong

-Bạch Dương đúng ko!!?Vậy chàng hãy đến chọn bức tranh mà người mình iu-Cô gái đó nháy mắt vs Bạch Dương,Bạch Dương ngẫm nghĩ rồi liền đi qua chỗ cô gái khiến cô gái tưởng bở nhưng tự nhiên Bạch Dương ra chỗ Song Ngư ôm chầm lấy Song Ngư khiến cả khán đài vỗ tay,cô gái kia tức điên hét:

-Tại sao chàng ko chọn bức tranh của muội!!?

-Vì bức tranh của hôn thê của tôi đẹp hơn,hỏi ngu,xấu hơn Song Ngư còn bày đặt!!Bức tranh cô ấy đẹp hơn,bức tranh cô ấy nói lên tấm lòng của tôi,tất nhiên tôi hiểu nó,còn bức tranh của cô,xấu,nó nói lên cái xấu xa của cô đó!!-Bạch Dương tuôn ra một mạch khiến cô gái đứng như trời trồng,còn Song Ngư cháy tới ôm Bạch Dương,chỉ có cậu hiểu cô và iu cô nhất mà...

6 cô gái 0- 6 sao nữ 1

-Đến tôi,tôi mún thi đàn..-một cô gái nói

-Xử,em lên đi-Ma Kết nói dịu dàng vs Xử khiến cô gái kia tức giận

-Nếu hai người mún tình tứ ra chỗ khác mà tình tứ,tôi cần thi,mà dù sao chàng ấy cx thuộc về tôi mà..-Cô gái kênh kiệu nói

-Thật sao!!?-Ma Kết mỉm cười rồi kéo Xử Nữ vào lòng hôn cô,một nụ hôn say đắm kéo dài 1',khiến Xử Nữ đứng im nhưng cùng chấp nhận,các sao còn lại đứng đơ ra,mọi người xung quanh bàn tán,vì bây giờ 1 cô gái của Lục đại tài nữ đã thua,chính vì thế cô gái love Ma Kết tức điên lên đòi thi nhanh,cô gái đó cầm một cây đàn,đánh một bản nhạc làm ọi người đơ tại chỗ,vì bản nhạc quá hay,còn Xử Nữ thì mỉm cười,tất cả các bài hát cô học chưa từng thấy bài nào dở đến thế này,nốt nhạc đánh thì sai,mà bài cô ta đánh còn chẳng đc ghi vào các bản nhạc nổi tiếng,thật tầm thường.Sau khi cô gái đanh xong nở nụ cười đắc thắng,Xử Nữ cầm cây đàn của mình,mọi người bắt đầu xôn xao về cây đàn cô cầm trên tay,chẳng phải đó là cây đàn của người đó sao,nó rất nổi tiếng,Xử Nữ bỏ qua,bắt đầu gẩy tiếng đàn,tiếng đàn lúc đầu nhẹ,thanh khiến con người mơ màng như trên thiên giới nhưng về sau bản nhạc càng đánh nhanh hơn,mạnh hơn khiến họ đứng đơ tại đó,rồi một tiếng đàn kéo dài,kéo họ theo,rồi lại nhẹ dần,nhẹ dần rồi tắt hẳn khiến lòng người vẫn mơ màng,vẫn tiếc nuối,sau khi đơ ra bỗng một tràng pháo tay của mọi người ở dưới hoan hô cùng kèm theo lời tụng ca

" Đánh hay lắm!!"

" Hay hơn cô gái kia rồi"

" Đánh rất hay,hay hơn người"

Nhưng lời nói đó chứng tỏ Xử Nữ đã thắng,cà cô gái kia thua,thua một cách thảm hại,cô ta cx phủ nhận vì Xử Nữ thực đánh rất hay,hay hơn tiếng đàn của cô(bây giờ tác giả sẽ ko kể phần của mọi người xung quanh nữ nhé mà chỉ chú tâm vào 12 sao cùng 6 cô gái kia thôi,ok nhe)

-Chị Xử thắng rồi,hoan hô-Nhân Mã nói

-Cậu làm tốt lắm-Ma Kết

-Làm tốt đó Xử!!-Bảo Bảo

12 sao nhao nhao chúc Xử Nữ

_________________6 cô gái

-Ko ngờ con bé j đó tên Song Ngư lại vẽ đẹp đến thế

-Tại sao con bé kia có thể thắng chứ,đã đánh bài tủ của mình rồi mà,ko thể thua đc!!!

-Thôi,các tỉ yên tâm,em sẽ giành lại điểm cho,trong kinh thành,một mình em giỏi về dược,để đấu vs họ xem họ làm thế nào..

-Ukm

________________

-Các cô đừng vội mừng,tôi mún đấu về dược,ok ko!!?

-Ok con dê trên bờ đê

-Hả!!?Thui,đấu đi

-Bảo Bảo ra đi

-ok-Bảo bảo nháy mắt,có vẻ cô gái vừa nãy love Song Tử

-BÂY GIỜ TÔI SẼ MANG HAI NGƯỜI BỊ BỆNH NƯỚC(tác giả ko bít nên lấy bệnh j nên nói linh tinh,bệnh này là bị mụn đó)HÃY CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI ĐÓ,TÔI NÓI TRƯỚC,THUỐC NÀY CHƯA CÓ THUỐC CHỮA BỆNH.

-Ok,bệnh j mà ko có,thuốc này có lâu rùi-Bảo Bình nói

-Hừ..bây giờ cho năm phút để làm thuốc..bắt đầu

"Em tua thời gian,tua thời gian và 5 phút sau"..

-Tôi xong rồi-Bảo Bảo cùng cô gái đó nói

Cô gái kia bước đến một bác già nghèo trông có vẻ bẩn,ném cho bác vài viên thuốc nói

-Uống vào sẽ đỡ đó,uống đi bà-Cô giỏng khinh khỉnh nói vì cô chúa ghét người nghèo(đỡ chứ ko khỏi à)

Còn Bảo Bình..

-Bác à,thuốc này hợ đắng chút,bác uống cùng nước,cháu làm hơi nhiều,bác giữ lấy,bác uống mỗi ngày thì bệnh sẽ ko tái phát,còn bây giờ bác cứ uống đi,thuốc này sẽ làm bác hết mụn trong tức khắc-Bảo Bình mỉm cười nhìn bác,nụ cười của cô khiến bác đơ vài giây rồi gật đầu,lúc đầu uống hơi khó nhuốt nhưng uống nước là hết ngay,bỗng mụn của bà hết dần,mọi người

xung quanh thì trố mắt nhìn,cô gái thì ngạc nhiên tột độ nhìn Bảo Bình vs ánh mắt:Cô ta là thần sao!!?.Bác giả nắm tay Bảo Bình cảm ơn,Bảo Bình nói ko có j và ra chỗ cô gái chỉ thẳng tay vào mặt nói lớn

- Tôi thấy cô nên học lại,người già thì ko lịch sự,đến lúc gặp trai thì ngọi như rót mật,cô là kĩ nữ thì cx nên tôn tôn trọng người khác,thật TRƠ TRẼN-Bảo Bình nhấn mạnh chữ trơ trẽn rồi hất tóc quay lưng bước đi,cô gái đứng đó mất hết mặt nguyền rủa một ngày nào đó cô sẽ trả thù,vừa mất tình vừa mất mặt...

MỘT CÔ GÁI MẶC ÁO ĐỎ trông có vẻ là người xinh nhất ra chỗ Kim Ngưu,nhưng hoá ra ôm Thiên Yết..và quay sang Kim Ngưu vừa bị ẩn,nhưng chưa kịp nói j bị Thiên Yết ẩn lại,ra đỡ Kim Ngưu ôm vào lòng nói thẳng vs cô gái:

-Tránh ra-Thiên Yết giọng lạnh băng

-Tôi muốn thi vs cô gái ấy,nếu tôi thắng cô ấy phải nhường cho tôi về chàng-Cô gái đỏ rất sợ nhưng cố nói

-Ôk thôi-Thiên Yết trả lời hộ Kim Ngưu-Vậy nếu ai làm tôi cười thì sẽ thuộc về người đó-Thiên Yết nói

-Đc thôi,quá dễ vs muội-Cô gái tự đắc,vì cô là người luôn làm người khác cười,ko ai có thể sánh bằng vs cô..

Thế là trước mặt 12 sao,cô gái đó làm trò cười,và kể một đống truyện cười cho Thiên Yết nhưng hok có tác dụng,đến một cái nhếch mép còn chả có,mấy chòm sao cười sặc bụng vì:

-Haha,cô ta ko làm đc còn kiêu-Nhân Mã cứ cười

-Nhưng còn Kim Ngưu-Xử Nữ nói mà mấy sao im bặt.....khiến cô gái nhếch mép nghĩ" Tôi ko làm đc thì cô cx chả làm đc đâu,vì chàng í quá lạnh lùng,đến cô còn chả làm đc thì,,hừ"

-Hứ..mấy cậu,tớ sẽ làm đc-Kim Ngưu hất mặt ra chỗ Thiên Yết cầm mội gói bánh ra mà chả hỉu làm j..

-Thiên Yết,ăn bánh hok-Kim Ngưu cười nói trông cô dễ thương vô cùng,khiến Thiên Yết dịu đi

-Ukm-Thiên Yết nói nhưng lại giật luôn gói bánh và đi

-Ơ..trả lại bánh cho tớ-Kim Ngưu nói,còn Thiên Yết lạnh băng khiến các sao lo lắng,Thiên Yết đi bỗng nghe thấy tiếng uỵch một cái quay ra,Kim Ngưu ngã xuống đất,rồi khóc,cô khóc vì mình thua thật rồi...bỗng Thiên Yết vất gói bánh ko thương tiếc,chạy ra chỗ Kim Ngưu đỡ cô dậy,hỏi

-Sao ngã!!?-Thiên Yết giọng có chút giận

-Huhu..ko thèm cậu quan tâm-Kim Ngưu ko trả lời mặt thì hơi bẩn nhưng lúc này trông cô dễ thương vô cùng

-Sao ngã!!?-Thiên Yết mặt đen hơn khiến cô gái áo đỏ nhếch mép,Thiên Yết làm Kim Ngưu sợ khíc nhè lun

-Huhu..tại cậu ko cười,tại cậu ko cười..-Ngưu đánh vào vai Thiên Yết,Thiên Yết đơ vài giây rồi

"PHÌ...HAHAHA" Thiên Yết phì cười rồi cười lớn khiến mấy sao cùng cô gái đứng như tròi trồng "Thiên Yết cười",nụ cười cua cậu quá đẹp,đến nỗi đàn ông còn phải..hí hí

-Mỗi chuyện đấy sao!!?-Thiên Yết ôm Kim Ngưu-Tớ sẽ chỉ cười vs mỗi mình cậu,vì vậy ko khóc nghe chưa!!?-Thiên Yết nhẹ nhàng nói còn Song Tử ngất xỉu vì Thiên Yết nhẹ nhàng + dịu dàng,lại cười khiến Song Tử ngất xỉu vì nghĩ mình mơ..vì mơ cx thể nào như thế nên ngất lun..

-Thiên..Yết..-Kim Ngưu hết khóc rồi cười nhảy tưng tưng hoan hô và chảng may làm rơi lọ thuốc.......nhỏ mắt..hichic...Bỗng Thiên Yết mắt tối sầm lại

-Là sao!!?-Yết mặt lạnh nhưng giọng rất dịu dàng dàng-Lọ thuốc đó là sao hả Ngưu Nhi!!?-Yết hỏi mà quên mất đang nói tên Ngưu Nhi chỉ duy nhất người nào cô iu quý ms cho đọc tên đó nếu komthif đừng trách cô vô tình...,nói xong ms bít nên mặt hơi đỏ,các sao lại đơ thêm

-A..Yết ca bình tĩnh...Ngưu bị đau mắt í mà..hihi-Kim Ngưu giải thik mà nghĩ" Chết tui rồi,huhu,phát hiện rồi,vậy là đời sẽ hết nếu bị cấm,huhu.."còn Kim Ngưu cx thế mà quên lun gọi bằng "Yết ca",ai gọi thì chỉ còn đường die,nhưng Kim Ngưu thì gọi đầy nhưng hok sao(Tại sao ta!!?)

-Cấm ăn bánh cùng Yết-Yết cười rồi đi,Kim Ngưu cứ chạy đi chạy lại kéo áo tay Yết để xin lỗi lấy xin lỗi để chì vì mún ăn bánh cùng Yết,mấy sao thì vẫn đơ..

Còn cô gái thì bỏ đi,tức quá,vì sao huynh ấy lại cười với cô ta chứ,tại sao!!? Đó là suy nghĩ của cô,dù sao cx đã thua nên cô quay ra nói vs mọi người

-Hôm nay lục đại tài nữ xin cáo lui vì Mama gọi.

Người dân thì xì xào bàn tán nhưng cũng lui đi,6 cô gái kia trở về,các sao cx về nhà nghỉ,trên đường đi..

-Ko ngờ Yết lại cười đó,Kim Ngưu tài thiệt-Nhân mÃ

-Ukm,tui shock lun-Cự Giải nói..

-Vậy là có 3 cặp đôi rồi,Song Tử-Bảo Bảo,Bạch Dương-Song Ngư và Ma Kết-Xử Nữ-Cự Giải nói

-Cự Giải nói linh tinh j đấy-Song Ngư cùng Xử Nữ nói

-Bạch Dươmg tỏ tình vs cậu,và cậu đã đồng ý,đúng ko!!?

-Ơ...ukm

_________Thời điểm tỏ tình của Song Ngư và Bạch Dương

-Cá ngố

-Gì vậy-Song Ngư cười

-Tớ..tớ..

-Cậu làm sao!!?

-Tớ...TỚ THÍCH CẬU..nên đồng ý làm bạn gái tớ nhé-Bạch Dương đỏ hết cả mắt

-Tớ...-Song Ngư

-Cậu cần nói có hay ko thôi!!?-Bạch Dương lo lắng

SONG ngư ko nói j chỉ gật đầu,Bạch Dương vui quá,nhảy lên ôm chầm Song Ngư

-Cảm ơn em(oa,thay đổi xưng hô 360 đôk lun).Anh yêu em

-Em cx vậy,Em yêu anh-Song Ngư ôm lại Bạch Dương mà ko biết rằng 10 sao người cầm giấy ghi chép lại từ đầu đến cuối

____________________Hiện tại

-Các cậu nhìn thấy sao!!?-Song Ngư đỏ mặt

-Đâu có-Nhân Mã cười đểu huých tay Sư Tử,Sư Tử cũng cười lại,Nhân Mã tiến lên một bước

-Mã ngố

-Gì vậy??-Nhân Mã cười,Song Ngư và Bạc Dương vẫn đơ

-Tớ..tớ..tớ...

-Cậu làm sao!!?-Nhân Mã cười,Song Ngư và Bạch Dương đỏ mặt

-Tớ..TỚ THÍCH CẬU-Sư Tử hét lên..-nên đồng ý làm bái gái tớ nhé!!?

-Tớ..-Nhân Mã ngập ngừng

-Cậu chỉ cần nói có hay ko thôi!!?

Nhân Mã ko nói chỉ gật đầu,Sư Tử ôm chầm Nhân Mã nói bằng giọng rất đểu

-Anh cảm ơn.Anh yêu em nhìu lắm ó

-Honey này,em cx vậy mừ,iu honey của em lắm..hí hí-Làm xong thì mấy sao cười té ruột ngoại trừ Ma Kết và Thiên Yết,mặt Song Ngư đỏ bừng như cà chua

Bỗng tự nhiên Xử Nữ đỏ mặt,các sao cx nhớ lại nên

-Song Tử,ra đây chút vs tớ..

-Sư Tử đi ra đây đi,tớ có cái này cực

-Cự Giải,tớ cậu cùng tớ đi mua đồ ăn đi

-Song Ngư,mình ra bờ hồ đi

-Yết ca iu,mình ra chỗ khác ăn bánh,ở đây nó có sự ngột ngạt nên Ngưu hok ăn đc,nhe,Yết ca iu Ngưu mà!!?-Kim Ngưu cười kéo Thiên Yết,Thiên Yết cười cứ đi theo,bỗng 5 sao nữ quay lại hét:

-Ma Kết ĐIÊN,ĐƯA XỬ VỀ NHÀ TRỌ CẨN THẬN,LÀM SAO BỌN TUI GIẾT-Nói xong 5 sao nữ này chạy té khói để lại Ma Kết và Xử Nữ,cả hai ngượng ngùng chả nói j,bỗng Ma Kết lên tiếng

-Xử Nữ này..

-S...sao!!?-Xử giật mình

-Tớ có người con gái tớ yêu,cậu có thể giúp tớ tỏ tình vs cô ấy ko!!?-Ma Kết cười

-Ukm,nhưng cô ấy thế nào!?

-Cô ấy rất dịu dàng,có lúc bực mình,hay nói nhìu,luôn chăm lo ọi người,cô ấy cx giỏi võ,nhất là đàn tranh...

-Hể!!?Thế à.....Vậy nhỏ đó....-Xử Nữ ngập ngừng-là ai vậy??(Trời ơi,má ơi,chị này rất ngu trong tình yêu)

Ma Kết nghe xong suýt ngã,thở dài một cái..

-Là cậu đó,người con gái tôi yêu,Xử Nữ

-Ồh...hoá ra người đó là Xử Nữ,người con gái cậu yêu...Xử Nữ...HẢ!!!!?CẬU YÊU TÔI!!?

-Ukm-Ma kẾt cúi gằm mặt nghĩ" Sao em lại dễ thương thế ko bít!!?"(Ông này khùng)

-Vậy em..có đồng ý làm bạn gái tộ ko-Ma Kết hỏi,mặt đỏ hết lên,trông bây giờ ko phải là một Ma Kết lạnh lùng nữa mà là một Ma Kết rất cute

-HaHaHaHaHa...-Xử Hữ cười

-Em có đồng ý ko...-Ma Kết lo lắng

-Em...-Xử Nữ thở dài.-Tất nhiên rồi-Cô cười tươi khiến cậu đơ vài giây,bỗng Ma Kết ôm Xử vào lòng..

-S..sao vậy??-Xử Nữ đỏ mặt hỏi

-Tôi..ko muốn nụ cười của em cho ai hết,chỉ đc mình tôi nhìn thấy,thật ích kỷ phải ko??-Cậu nói nhỏ,phả hơi ấm vào tai khiến Xử Nữ nóng ran người..

...Và cảnh đó có 10 người đứng xem vs những câu bình luận rất bá đạo....

-Ê..Ma Kết tỏ tình kìa,hay nhở!!?-Song Tử

-Xử Nữ ko đồng ý..

-Xử Nữ đồng ý..

-Xử Cười

-Ma Kết ôm Xử kìa,lại còn bảo mình ích kỉ

-Chuyện lạ Việt Nam..

-.......

-.....

(TÁC GIẢ BÓ TAY MẤY NGƯỜI ĐÓ=))))Đón xem tập típ nha!!)

LALALA..EM IU ĐỜI...ÔNG MẶT TRỜI..TRÊN BẦU TRỜI...MÂY LỜI RỜI..VÀ CÁI J ĐÓ...TÁC GIẢ KO BÍT...TÁC GIẢ THÔNG MINH QUÁ...HEHE.

(huhu..tác giả bị điên rồi,ai cứu vs)

22. Chương 8:ngươi Dám..!!?

Các chòm sao hôm nay lại đi chơi,xung quanh lại bàn tán lên vì 6 cô gái đánh bại lục đại tài nữ khiến họ phải về,họ thật sự có công sức a...Và đang đi trên đường,bỗng.
-Á,...-Tiếng hét một cô gái vang lên,12 sao,chạy ngay đến,gặp phải cảnh tượn,một tên tuy đẹp trai đang năm tay cô gái nói vs giọng dễu cợt

-Cô em,đi vs bọn anh,em sẽ đc sống thoải mái

-Nhưng tôi phải chăm sóc cha,cha tôi bị bệnh-Cô gái e dè,sợ sệt nói ko dám ngẩng đầu lên

-Hừ,kệ đi,em về nhà ta,em sẽ ko phải khổ sở nữa...-Tên đó chưa nói hết câu thì bị một cái côc đầy khoai ném ụp vào mặt,giờ nhìn tệ hại chưa từng có,12 chòm sao cười,hắn tức giận quay ra nhìn,và mắt mở to hết cỡ,trước mặt là 12 người có dung mạo như tiên(cx có mắt thẩm mĩ phết!)..hắn đơ ra một lúc,nhìn mặt hắn bây giờ ngố ứ chịu đc,các chòm sao lại cười to thêm,hắn tức giận,hùng hổ ra quát

-Các ngươi to gan thật,có biết ta là ai không mà dám cười!!?

-Hừ,người ko là con người thì là ai,hỏi ngu-Sư Tử nhìn bộ dạng cx biết đây là kẻ xấu

-Nhìn bộ dạng mắc cười của ngươi thì ai mà ko bùn cười-Nhân Mã chọc thêm hắn tức quá bỏ đi,12 chòm sao càng cười thêm.

-Ngươi.ngươi...-Tên đó tức giận quá mức

-Ngươi lớn thế rồi mà còn nói lắp,vấn đề...-Song Ngư lên tiếng(huhu,bé Ngư của tui đâu rùi)

-Mấy người cứ đợi đó-Tên đó tức giận bỏ đi,các sao thì vẫn cười to

-Cô nương có sao ko??-Xử Nữ đỡ cô gái dậy

-Dạ ko sao,tại hạ cảm ơn các vị rất nhìu,nhưng các vị nên cẩn thận với người vừa nãy,họ là con của quan trong triều đình nên...-Cô gái ko dám nói típ

-Cô có thể nói một chút về tên đó ko!!?-Song Tử bắt đầu dở chiêu nịnh gái khiến Bảo Bảo lườn từ nãy(von gái ghen là rất sợ a..)

Cô gái đó và 12 sao vào quán ăn,mấy cô gái đi qua cứ nhìn mãi mấy sao nam,còn các công tử thì liếc mắt đưa tình vs sao nữ ,nhưng họ cho bơ hết.

-Thực ra,người vừa nãy là Trần Tuấn Vũ,anh ta là con của tướng Trần,làm cho nhà vua,nên anh ta rất có quyền,ko ai dám làm j,anh ta hay đến Lầu xanh,và hay đi tán tỉnh các cô gái khác,phá trinh tiết của họ kể cả gái có chồng,may nhờ các vị nếu ko tôi cx đã....

-Thôi đc rồi,cảm ơn cô,cô hãy mau về nhà kẻo cha lo..-Cự Giải nhẹ nhàng lên tiếng..

Sau khi chia tay cô gái,các sao lại đi chơi(ham chơi/12 sao:THÌ SAO!!?/D..dạ..ko.có j ạ...)Và đến lúc trời tối,các sao đã bị........

-Ai da..đau quá...sao đầu tôi lại thế này chứ-Bạch Dương kêu lớn

-Trời ưi,mặt tôi,sắc đẹp của tui..-Song Tử ko quan tâm ji hết chỉ quan tâm đến sắc đẹp

-haizzz..đau quá đi mất,các bạn nữ đâu rùi

-What the pig!!?À..chắc họ về nhà trọ rùi..

-Vậy về thui...

Và sau khi về nhà trọ..

-CÁI J,MẤT TÍCH,SAO LẠI THẾ,CÁC CẬU ĐI CÙNG HỌ MÀ-Bảo Bình +Song Ngư hét to

-Huhu,cậu đi tìm họ cjo tớ đi-Song Ngư bắt đầu khóc

-Vậy những ai bị bắt!!?-Ma Kết bình tĩnh hỏi,linh cảm cho thấy Xử Nữ gặp nguy hiểm nhưng cx chưa thể chắc chắn đc..

-L..là..Cự Giải,Nhân Mã,Xử Nữ và Kim Ngưu-Bạch Dương cố mãi mới nói đc,tại ko biết hậu quả cậu hứng chịu sẽ làm j...

-CÁI J!!?-Ma Kết,Thiên Yết,Sư Tử và Thiên Bình hét lên

-Ơ...-Bạch Dương kêu một chữ cuối cùng rồi ngất nên Song Ngư phải chăm sóc

-Song Tử à...Song Tử-Bảo Bảo phải kéo Somg Tử ra khỏi chỗ cậu đang trồng nấm..

-Các vị..các vị...-Một tiếng gọi quen thuộc vang lên,đó là cô gái sáng nay

-Cô là..mà có chuyện j vậy!!?

-.Tôi..thấy..công tử Vũ bắt 4 cô nương đi cùng,họ đánh thuốc mê và đi rồi...-Cô gái thở mãi mới ra hơi

-Họ ở đâu!!?-Ma Kết đằng đằng sát khí nói

-Tôi...tôi...ko ..b..biết-Cô gái nói ko ra chữ vì Sát khí của mA Kết

-Ma Kết bình tĩnh đi-Thiên Yết nói,rồi quay sang vs mọk người-Đi tìm,mau

Các sao còn lại nghe lệnh đi tìm,tìm mãi chả thấy bỗng họ thấy một nhóm người đang nói chuyện j đó nên ...nghe lỏm(hả??rảnh vậy??)

-Này,hình như hôm qua tôk thấy thiếu gia mang bốn cô gái về,chắc lại làm j đây

-Khổ thân họ quá!!!

-Nhưng bốn người họ thật sự rất xinh,đến tôi cx phải ngất ngây

-Mà hình như thiếu gia gửi họ vào trong rừng,sau đó thiếu gia vội vã đi đâu đó..

8 sao còn lại nghe xong thì mặt sát khí bừng bừng ngụt lửa..và họ có chung ý nghĩ

"MÀY DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO,MÀY CỨ CHUẨN BỊ ĐIIIIIII..."

-Trong rừng!!?Nghe nói đó là nới ở của bọn cướp mà,đừng nói là..

-Đi tìm mau,ko còn thời gian đâu

Nói một cái họ phi rầm rầm vào rừng,mọi người xung quanh thì cứ ngoái lại nhìn vì:

+Họ quá đẹp

+Họ quá nhanh

+Họ quá điên

+Họ sao vậy!!

...(Trời)

Cùng quay trở lại với bác rừng

-Này..hộc..hộc..hình như chỗ này từng đi qua rồi thì phải...hộc hộc..-Song Ngư thở hồng hộc nói,với trí nhíe siêu phàm và con mắt tinh ranh thì đây là chuyện quá dễ đối vs cô

-Vậy là lạc rùi...-Sư Tử ngồi bịch xuốnh lấy oxi để thở,chạy 50km rồi chứ chẳng đùa(What the hell!!?50km,mấy người này ko phải là người/8 sao:Mi viết chứ ai viết,còn nói linh tinh)

-Hừm...phải nghĩ cách khác ko họ sẽ bị...mất..-Song Tử đăm chiêu suy nghĩ

-.....-Thiên Yết và Ma Kết ngồi yên ko nói j nên mấy sao trật tự theo,bỗng có tiếng nói vang lên

-Nghe nói đại ca mang về bốn đứa nhỏ,cũng xinh phết..

-Mà có con nhỏ cầm câyddafn tranh truyền thuyết,chắc nhà giàu phết,mình lại đc mẻ lớn..

-Mà lại còn có gái nữa chứ..

8 sao nghe xong giật thót người "chiếc đàn tranh,xinh đẹp,bốn người,....Là họ"

Thiên Yết có í định giết mấy tên kia nhưng bị Kết cản lại

-Bình tĩnh,ko manh động,lợi dụng àm tìm ra chỗ bọn họ

-Đi theo thôi..

--------------------

-Tời ơi,nhìu thế mà vào đc thì tui là thánh Troll sao!!?

-Tớ có cách-Bảo Bảo lên tiếng

-Cách j!?-7 sao nhất thời nói

-Để vào đc đó chúng ta dùng..

-Mĩ nhân kế-7 sao lại nhất trí đồng thanh

-Vậy là thui,Tớ,Song Ngư,Ma Kết giả gái,còn lại mấy người sẽ giả vờ làm người mang chúng tôi đến để cống nạp,ok nhé!?

-Giả gái!!?-mặt Ma Kết đen xì,giả j còn đc chứ ko bao giờ có từ "giả gái" với anh,một lần đã đủ rồi(ơ..thế ko giả gái thì giả les đc ko anh!!./MK:..../Ê..ê../MK:..../Ê...*vẫu tay trước mặt*,huhu ai cx bơ mình hết,mình có làm j đâu*dép bay vào đầu*ui da,thằng chó nào ném dép vào bà hử!!?/MK:Đây và câm mồm*nổi giận*/.....:'( )

-Ko làm thì Xử.....-Bảo Bình cố kéo dài khiến Kết bất lực đồng ý,và sau 10',màn kịch đẹp trên đẽ của Bảo Bình bắt đầu(sỏy,mình ko thể quen viết tắt)

-Bắt đầu-Thiên Yết vẫn bình thản nói

Các sao đến gần chỗ bọn cướp,các sao giả gái bị buộc vào dây thừng,trông có vẻ chắc nhưng vs sức của mấy người đẳng cấp võ này thì như kiến cắn,còn sao mang người đến thì cố gắng tạo vẻ mặt trông có vẻ đáng sợ,Thiên Yết bắt đầu toả hàn khí khiến ko những tên cướp mà cả các sao cx sợ(trừ Ma Kết)

-Các ngươi là ai!!?

-Dạ,tại hạ là người của băng cướp nhỏ,nghe danh của các vị nên muốn tham gia-Mồm Song Tử lại uốn lưỡn như lúc tán gái

-Hừm...-Tên đó suy nghĩ

-Tôi có mang vật cống nộp-Song Tử ản ý cười

-Ôh..các cô nương xinh đẹp-Tên đó bắt đầu nổi tính dê,vì họ quá đẹp mừ

-Các vị suy nghĩ nhanh đi

-Đc thôi,tôi sẽ hỏi đại ca-Tên đó nói xongthif chjay vào,vài phút sau tên đó cùng một người khác ra,mặt mũi nhìn trông có vẻ là kẻ đứng đầu

-Các ngươi muốn vào đây sao,đc thôi,có cống nạp là gái thì đc!-Tên đầu sỏ nói

-Đại ca,chủ trại đã về

-Chết,mau đưa họ vào-Tên đầu sỏ trông có vẻ vội vàng và lo lắng,có vẻ có chiến tranh nội bộ

Sau khi đưa các sao đi,có một đoàn người phi ngựa đến,tên đàu sỏ cung kính cúi người chào,chủ trại gật đầu đi vào..và mọi chuyện bắt đầu!!Hãy xem các sao có giải cứu được người yêu ko!!

________________________________

SORRY M.ng,tại mấy hôm nay bận quá trời lun nên bây giừo mới ra chap,bây gườmifnh sẽ có thể ra thường xuyên hơn!!

23. Chương9:phản Bội

-Thưa ngài,có một số anh em xin gia nhập vào trại chúng ta
-Bảo họ ra đây-Tên chủ đó ra lệnh,tên đầu sỏ gật đầu,sau đó là 6 người đến

-Sao các cô nhương lại bị trói-Tên đó ngạc nhiên

-Dạ,là vật cống nộp-Tên đó mỉm cười

-Thả ra-Tên chủ trại nói nên có phần ngạc nhiên đói vs các sao

-Nhưng...

-Nhanh

-Vâng-Tên đầu sỏ tức giận rồi ra cởi trói cho các sao nữ,bỗng mhueen họ cởi bỏ lớp nguỵ trang khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên tột độ

-Chúng tôi mún gia nhập-Song Tử cắt dòng suy nghĩ của mọi người

-Đc thôi,trừ khi ngươi đánh bại họ

-Ai muốn đấu vs họ-Tên chủ trại lên tiếng,bỗng một người to cao rực rỡ đòi thách đấu

-Tôi muốn đấu-Tên đó nói

-Đc,vậy các người muốn ai đấu!!?

-Tôi-Ma Kết lạnh lùng nói,mọi người xung quanh thì nghĩ dáng người như con gái của Ma Kết thì chắc chắn sẽ thua...nhưng..

-Bắt đầu-Tên chủ trại lên tiếng

Tên to cao bắt đầu đưa ra các đòn hiểm hóc cho Ma Kết,Ma Kết nhanh chóng tránh né,bỗng anh rút thanh kiếm màu đen ra,mọi người ồ lên một tiếng,Ma Két chém là đứt đôi vũ khí của hắn rồi đưa kiếm ngay sát cổ hắn,vũ khí của hắn rơi xuống dập vỡ lát gạch của sàn

-Kết thúc-Trại chủ hô to,nếu ko sẽ xảy ra án mạng-Người tóc vàng thắng

-Yeah-Các sao hét

-Vậy còn ai mún đấu ko!!?-Tên chủ trại hỏi,ko ai dám nói vì tên vừa nãy mạnh nhất rồi,vậy mà chỉ một đòn của Ma Kết đã dánh bại tên kia,bầu ko khí trầm lặng kéo dài mãi nếu ko có Song Tử lên tiếng

-Chúng tôi mún ông thả đồng đội của chúng tôi ra

-Đồng đội,là ai!!?

-Ông ko biết sao!!?-Thiên Bình bất ngờ lên tiếng vì anh biết người đàn ông này nói thật,các sao cũng biết nên ko nói j,vậy các cô gái của họ ở đâu!!?

"Bốp" "Bốp"Một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo một giọng nói khinh bỉ

-Tất nhiên ông ta ko biết vì tộ là người giữ họ!!

-Ngươi....

-Tôi muốn chiếm cái danh vị của ông,trong thời gian ông đi,tôi đã tập hợp tất cả các anh em rồi ông nên biết điều-Tên đầu sỏ lườm chủ trại

-Sao ngươi....-Tên chủ trại ko thể nói j

-Thả họ ra-Ma Kết lạnh giọng

-Ko thì sao,mang họ ra-Tên đầu sỏ ra lệnh ột tên,tên đó lôi ra bốn cô gái thần sắc như tiên,nhưng mặt đầy sát khí khiến cũng hơi sợ

-Nếu các ngươ về phe bọn ta ta sẽ thả họ

-Ngươi..đồ bỉ ổi-Song Tử chửi

-hừ..suy nghĩ đi..ta cho 3 giây-Tên đó bắt đầu đếm-1...2...3-Đến giây phút thứ ba thì một tiếng nói vang lên khiến mọi người quay lại nhìn

-Ko về thì sao-bốn cô gái bị bắt lên tiếng

-Ồ..các ngươi nên im lặng nếu ko tao giết

-Giết thì đã tốt-Kim Ngưu nói,rồi bỗng cả bốn sợi dây thừng rơi xuống trước mắt mọi người

-Sao ngươi...

-Ngu quá đi con,mấy cái này quá dễ-Nhân Mã lên tiếng

-Bắt họ lại-Tên đó ra lệnh,mặt nắt đầu đỏ bừng vì tức

Mấy tên đó đến gần bốn bạn nữ,nhưng chưa kịp đến thì bị đá cho vỡ mồm,các sao nhanh chóng về chỗ các bạn,Xử Nũ mặt lạnh đi tới chỗ Ma Kết bỗng Ma Kết ôm vào lòng.

Nhân Mã bỗng chạy tới chỗ Sư Tử mà ko biết tại sao, Sư Tử ôm chầm vào lòng nói

-May quá!!!-Giọng dịu dàng cất lên cộng với mùi hương nam tính của Sư Tử khiến Nhân Mã đỏ mặt cứ đơ tại đó

Cự Giải thì mệt mỏi đi làm Thiên Bình bế cô lên,Cự Giải đỏ hết mặt đòi xuống nhưng Thiên Bình cứ giữ khăng khăng trên tay,Cự Giải quát

-Tôi chỉ để người yêu tôi bế,ai cho anh bế

-Vậy tôi làm người yêu em để đc bế đúng ko!!?-Thiên Bình thì thầm vào tai Cự Giải,Cự Giải đỏ hết mặt ko nói j cx như chẳng giám cựa quậy

Còn chỗ Kim Ngưu thì...haizzz

-Huhuhu..Yết ca-Kim Ngưu chạy ôm Thiên Yết,Yết tưởng cô nhớ mình nên ôm chặt và cười

-Ko sao đâu Ngư Nhi,có ca ca đây rồi

-Huhu..Yết ca,Ngưu Nhi đói-Ngưu nói xong thì mặt Yết đen hết lại,giơ tay lên đầu cốc nhẹ vào đầu cô bỏ đi,làm cô đứng đó khó hỉu quên lun đói

-Đóng phim xong chưa,các ngươi nên chịu chết đi-Ten đầu sỏ lên tiếng tức giận vì bị bơ từ nãy giờ

-Ngu,ai lại đi chết-Nhân Mã trêu chọc

-Ngu j cũng ngu vừa thôi nha-Sư Tử cũng hùa theo

-Các ngươi..xông lên giết chết cho ta-Tên đầu sỏ ra lệnh

Tất cả binh lính xông lên đánh,12 sao chuẩn bị tư thế,họ chia nhau ra,Ma Kết xử tất cả những tên đến gần,Thiên Yết thì đứng đằng trước chém tất cả các tên dám đến gần,Sư Tử Bạch Dương dựa vai nhau đánh,Thiên Bình đấm đá ném dược khiến bọn nó cười đến nỗi chết,Song Tử líc đó ko muốn lôi súng ra nhưng tính cấp bách quá nên lôi ra bắn

"Đoàng" một tiếng nổ đinh tai vang lên,mọi người tập trung nhìn thẳng Song tử khiến cậu dở khóc dở cười,các sao nữ thì đứng cổ vũ,vì các sao nam ko chú ý nên có khỉang mấy tên tiến lại bắt các sao nữ kề dao gần,tên trại chủ vừa nãy hô lên

-CẨN THẬN!!!-Tên trại chủ hét,các sao nam nhất thời quay sang nhìn các sao nữ thì hét lên

-Thả họ ra!!Nếu không...

-Nếu ko thì sao!!?-Tên đó mỉm cười đắc thắng

-Nếu ko thì...chết-Xử Nữ nói dùng khuỷu tay đập thẳng vào tên đó,quay người lại đá cho hắn một phát gãy răng.

Đá xong,cô phủi tay,các sao nữ khác cũng nhanh chóng thoát ra,làm cho các quân lính đứng đó bất động hỏi trong đầu một câu ngớ ngẩn" Họ là con gái sao!!?"

-Về ăn cháo đi con-Xử Nữ lườm rồi quay sang mấy sao nữ

-Mấy hôm nay ko động tay động chân giờ lại mún thử một chút-Xử Nữ bẻ tay răng rắc cười,cô khó chịu mấy tên này lắm rồi,mồm thì rõ lắm lại còn đe doạ,cô đã cho bọn chúng đường sống để cô xem bọn hắn thế nào..ai ngờ..giờ cô mún giết người

-Em thấy ngứa lắm rồi,chị à-Nhân Mã

-Tớ mún xem xem còn khả năng của tớ thế nào,lâu ngày ko sử dụng-Kim Ngưu

-Em mún giết người lắm rồi,đang tức-Song ngư nói làm Dương nhà ta há hốc mồm

(huhuhu,ai dạy Song ngư của tôi như thế/12 sao:Tác Giả/Hể!!?Ko phải tại tui/12 sao:Ai là người viết/tất nhiên là tui rồi há há*phổng mũi tự đắc*/12 sao:Người viết truyện thì viết Song ngư ra như thế suy ra người dạy Song ngư chính là T/g/Ko có chuyện đó/12 sao:Xông lên đánh nó,Yaaaaaa.../Huhu..tha tui,tui biết tội rồi*chạy toán loạn,dép bay mất tiu vì chạy*)

_______________________Hãy xem típ nha

24. Chương 10:xử Lí(p1)

-Ây,cẩn thận chứ!!-Nhân Mã trêu đùa tên cướp khiến hắn tức giận dùng dao đâm lung ta lung tung,Nhân Mã tránh né rồi đá cho tên đó một phát vào bụng
"Hự" Tên đó đã bị chị xử gọn

-Hahahahahahaha,TA LÀ NHẤT-Nhân Mã tự đắc nói,Sư Tử nhìn Nhân Mã cười mà lòng cứ ngây ra,nụ cười của cô bây giờ nhìn trông rất cổ quái nhưng Sư Tử nhìn nó giống như thiên thần cười.(O.O)

-Sư Tử..Sư Tử..SƯ TỬ-Bạch Dương gọi hét mãi Sư Tử vẫn đơ ra,nên anh dùng giọng ca khủng bố của mình hét

-Hả..ơ...j-Sư Tử ngơ ngác sau khi đc tiếng gọi của Bạch Dương gọi vì đang cảm nắng ai đó

-Anh sao vậy,tập trung đi,đang đánh nhau đó-Bạch Dương hét lên,tay chân vẫn cứ đấm đá liên tục(đánh nhau hay lắm à)

-Uk

-----Quay ra chỗ Song Ngư----

-Cô bé ngoan,ra đây với anh-Tên cướp dụ dỗ Song Ngư

-IM ĐI,ĐANG TỨC-Song Ngư hét lên,sao bọn này cứ thik dùng mấy cái chiêu dụ dỗ thế nhỉ,cô chỉ cần bạn bè và Bạch Dương là Ok

Song Ngư vừa hét chẳng may lấy tay đấm làm tên đó văng ra xa,máy mũi be bét,Song Ngư đấm xong ra chỗ tên cướp đã ngất từ thời nào,rồi cô.....hỏi thăm xem hắn thế nào..(Bé Ngư à,chị sẽ cho em nhạp viện một thời gian/SN:Viết típ đi con bé Tg này!!*đấm vào mặt T.g)

-Chú ơi,chú...chú không sao chứ ạ!!?-Giọng nói ngây thơ cất lên khiến mấy tên gần đó cứ đứng đực mặt ra

"Hơ...con nhóc này bị điên,đấm xong còn ra hỏi"mấy tên cướp nghĩ

-Song ngư,đừng có hiền quá,đấm chết lun đi-Bảo Bảo chạy ra đấm mấy tên gần Song ngư,ra đòn liên tiếp

Còn Song Ngư vẫn đang ngồi lấy cái que chọc chọc vào người tên cướp vừa bị đánh,nhìn dễ thương cực,làm cho Bảo Bảo thở dài vì Song ngư

" Người đâu kì cục" (chị ko khác đâu Bảo Bình ạ/BB:Câm mõm vào)

Đúng canh ba,họ cũng đánh xong bọn cướp,mệt hết hơi họ ngồi thừ ra,nếu ko nhờ tên chủ trại thì có lẽ họ cứ ngồi đó.

-Cảm ơn các vị rất nhiều,ta thật sự rất cảm kích...-Tên chủ trại cùng anh em chsi đầu cảm tạ

-Ko có j nhưng tôi muốn ông làm việc này

-Các vị cứ nói tôi sẽ làm

-Các tên cướp này,ông thik làm j thì làm,còn tên này*Xử Nữ chỉ vào tên đầu sỏ*thì chúng tôi muốn ông giao cho chúng tôi đc chứ!!?

Xử Nữ cười khiến tên chủ trại đơ vài giây,còn Ma Kết thì ghen tị nhưng không dám nói j..

-Nhưng....-Tên chủ trại thực ko mún giao,dù sao vẫn là anh em tốt,chỉ là hắn phạm sai lầm thôi.(Ông suýt chết mà vẫn còn từ bi,chả làm cướp đc đâu)

-Mong ông thực hiện cho-Xử Nữ dùng ánh mắt sắc bén nhìn

-Đc thôi-Tên chủ trại cũng đồng ý,dù sao họ cũng là ân nhân..

-Cảm ơn,chúng tôi giờ phải đi,mong có ngày tái gặp

-Đc,tiễn họ đi-Tên chủ trại ra lệnh ấy tên còn nghe lời ông,tầm 50 tên tiễn 12 sao đi cùng với tên đầu sỏ bị ngất.

-Bây giờ xử lí tên này ,sau đó là cái tên công tử họ Vũ

-Ok 11 sao đồng thanh

-------Lúc xử lí------

-Aaaaa...xin hãy tha cho tôi..xin hãy tha cho tôi

-Ko thì sao,chết này,ai bảo động vào bà-Nhân Mã dùng phi tiêu ném vào các chỗ hiểm của hắn.

-Đừng,đừng...aaaaaaaaaaa

Tên đó kêu lên sau khi bị Thiên Yết cho rắn bò quanh người tên đầu sỏ,con rắn trườn đi trườn lại khiến hắn sợ tái mặt..và bị ra quần..

-Nhân Mã về trước đi,tớ lo cho-Sư Tử lên tiếng

-Ok,bye ha,về sớm đó

-uk

Sau khi Nhân Mã đi,còn các sao nữ về hết rồi thì mấy ông soa nam bắt đầu cười gian và....

--------Sáng hôm sau-------

-Đi xem đi,nhanh lên-Song Tử thúc giục các sao nữ,sau khi đến hang động các sao nữ ngồi nôn,đứa thì ngất,.....vì cái hình ảnh hiện ra trước mắt

Tên đầu sỏ bị gim lên cọc,tóc tai sũ sượi,máu chảy be bét,mặt biến hình,dao đâm thủng trên người,các con quạ thì mổ xác thịt vương vãi khắp nơi,vùng tim và bụng bị rạch ra để lòi quả tim và thận,một bên mắt bị lòi ra,cái thì lăn lóc dưới đất,ruột già ruột non bị cắt đôi vương vãi khắp xung quanh,mấy con rắn ở dưới thì mổ lên mỗ xuống khiến phần da bị rách toạt trông đến kinh tởm,ở phần cổ của tên đó thì bị rạch ra,xương ở cổ bị lôi lòi ra vẫn cứ ở đó.Cái cảnh "có một ko hai" đó....

Các sao nữ ko dám nhìn đến nỗi khóc làm mấy sao nam ngồi đó dỗ và mồm cứ than hối hận vì đã dấn đến,Bỗng Thiên Yết và Ma Kết lên tiếng

-Có người theo dõi

-hả!!?

-Đi tìm mau

-Uk

Các sao đi tìm mà ko thấy nên đành về nhà trọ

----Trên phòng Xử Nữ-----

-Tên theo dõi chúng ta ko phải dạng vừa đâu,sát thủ đó-Sư Tử giọng mang đầy vẻ lo,bỗng Thiên Yết và Ma Kết ở đâu lôi một tên trông ăn mặc quý phái và một tên cùng dạng,họ ném mấy tên đó xuống đất

-Ủa Thiên Yết,sao lại lôi mấy tên này vào đây!!?-Sư Tử

-....

-Ê...

-...

-Xí

-Thiên Yết à,sao cậu lôi hai người này vào đây!?-Kim Ngưu nhảy vào hỏi

-Bắt gặp họ nghe lén chúng ta

-À...

Cuộc nói chuyện đó khiến Sư Tử tức điên người nghĩ "Trọng sắc khinh bạn" nhưng ko dám nói vì Sư Tử vẫn mún sống,ko nên dây dưa vào Thiên Yết

-Nè tôi...

-Cái j!!?-Xử Nữ lườm

-Ơ ko..-Tên đó nhận thấy ánh ánh mắt xử nữ nên ko nói j,tên bên ạ h lên tiếng

-Mấy người này đẹp à nha,lần đầu tiên thấy,các mĩ nhân này bao tuổi vậy!!?-Tên đó sử dụng trò biến thái,các sao nam lườm tên đó cháy hết áo,còn các sao nữ thì cứ cười tủm tỉm(Tất nhiên khen đẹp ai lại ko vui)

-Nói,ngươi là ai!!?

-À,ta là ta

-Ta hỏi ngươi là ai,từ đâu tới!!?

-À,ta là ta,xuất thân từ trong bụng mẹ

-Cái...-Chàng Song Tử sau khi tra hỏi tên này phải lăn ra đất hộc máu mất

-Tao éo đùa đâu-Thiên Yết gằn giọng,tức giận,Kim Ngưu ngồi cạnh cầm quạt quạt cho Thiên Yết,nóng quá mà

-Aissss..nói thì nói,ta tên là Xà Phu

-Uk,soa nữa!!?-Các sao hỏi

-Ta là vua của nước này

-Uk!Sao nữa!!?

-Hết

-Uk,sao..ấy chết..hoá ra ngươi là vua,người đâu j mà......

1s...

2s....

3s....

-What the hell!!?Ngươi là vua-10 sao hét lên(Ma Kết và Thiên Yết vẫn cứ ngồi thừ đó)

-Thậg ko thể tin ngươi là vua đc

-Ta nói thật mà,tại sao ko thể,mà what the hell là cái j!?

-Ngươi vừa hám sắc,vừa vô duyên,bất lịch sự,vua mà theo dõi,người j mà..bla....bla...bla.....-Xử Nữ tuôn một tràng

Còn tên Xà Phu đó ngủ từ lâu rùi(WTH!!?)

-Ê,tên đó nói thật-Thiên Bình xác định

-Thế còn ngươi bên cạnh!?-Nhân Mã hỏi làm mọi người chợt tienh,quay sang tên rầu rĩ bên đó vì bị mọi người coi là ko khí

-Ê,tên đần thối kia,mi tên j!?

-Ơ..à..hả...Ả..ta tên là Vũ Phu,em của Xà Phu,là tướng quân của triều đình

-uk,tên j nghe hay v

-Chuẩn,vũ phu

-J,tên ta thế nào thì mặc xác ta

-Ờ..kệ nhà ngươi

-Ê,Hoàng thượng thối,ko biết thế nào mà hoàng tượng quang minh chính đại đc lòng dân-Song Tử nói,rồi bỗng nhiên giọng nhỏ dần-nhưng thực chất là ăn chơi sa đoạ,vô dyên hết mức-giọng Song Tử trở lại bình thường-Lại đến đây theo dõi chúng tôi!?

-Này,ta nghe thấy ngươi nói những j rồi đó!?

-Ờ..thì kệ ngươi

-Ta muốn nhờ các vị một chuyện

-Chuyện chi!?

-Tiêu diệt Bách Hoa Lâu,giết con của Tướng Vũ

-Oh,đc thui-6 sao nữ đồng thanh khiến các sao nam lăn đùng ngã ngửa

"E hèm" Ma Kết ho để kéo tập trung

-Sao các cậu đồng ý!?-Sư Tử ngồi nhìn Nhân Mã mà hỏi

-À,cướp chồng bà thì chết-6 sao nữ lại đồng thanh

-Uk-Các sao nam giả vờ bình thường ngưng thật chất trong lòng thì đang

"Lê..lê...lê..à..lê..à..lế..à..lê...Ta là chồng của....MUAHAHAHAHAHA"

-Vậy là đồng ý,tôi sẽ nói chi tiết ọi người về Bách Hoa Lâu-Vũ Phu nói rồi cúi đầu chào kéo theo anh mình đi vì anh mình nghệt mặt từ nãy giờ

Lí do là Vua Xà Phu định tán sao nữ nhưng sau khi nghe câu"Uk,dám cướp chồng bà ..." Thì anh ngất ngay tại chỗ vì hoa hồng đã có chủ lại còn có gai.

-----Bách Hoa Lâu-----Thời gian 3:00 sau khi đấu với các sao

-TA HỎI CÁC NGƯƠI,SAO VỀ SỚM!?

-Dạ,thưa..mama..bọn con

-LÀM SAO!?

-Dạ..là...#€&£&€#....bla..bla thế ạ-Cô gái áo đỏ đành nóu ra

-Hừm..-Người đc gọi là Mama suy nghĩ

-Mong Mama tha cho con

-Đc thôi,các ngươi đc tha nhưng phải..-Mama nói đến câu cuối thì cả nhóm sáu người mĩ nhân ngã xuống

-Làm tốt lắm,Chu Tước

-Đa tạ mama

-Theo dõi nhưng người đó cho ta

-Vâng,thưa mama

----Quay về các sao----

Sư Tử đang mải ngắm Nhân Mã thì bị đâm vào một cô nương áo đỏ,chàng luống cuống đỡ cô dậy,cô gái áo đỏ sau khi đứng dậy định nói j đó thì lời nói định tuôn ra nuốt luôn xuống bụng vì Sư Tử,còn Sư Tử thì luống cuống xin lỗi,may mà Mã Mã chưa nhìn thấy ko thì....

----Tại quán trọ----

Nhân Mã đang ngồi ăn cùng các sao thì bỗng linh cảm có chuyện ko hay xảy ra,bỗng một mũi tên bay ra suýt đâm vào Mã,các sao quay lại nhìn,Nhân Mã bảo ko sao,rồi Mã mang bức thư lên phòng đọc đọc xong thì nghĩ có người đùa gữin nên ném đi lun nhưng trong suy nghĩ

"Thử ra xem sao,chác cũng có chuyện hay"

Đến đêm đúng canh tư Nhân Mã trốn đi ra chỗ hẹn.

---Sáng sớm,nơi ăn của các sao----

-Mọi người....mọi người...Nhân Mã...Nhân Mã mất tích rồi-Bảo Bình vội vàng nói mãi mới ra câu,Sư Tử nghe xong đập bàn đứng dậy hét

-CÁI GÌ!?

-Sao Mã Mã mất tích...

-A...tớ bít rồi-Kim Ngưu bỗng Nghĩ ra một thứ j đó

-sao!?-Đồng loạt các sao quay ra hỏi

-Các cậu nhớ hôm qua ko,Nhân Mã bị một phi tiêu suýt nữa ném trúng mình,nó có gắn tờ giấy,lúc tớ lên phòng Nhân Mã thấy tờ giấy ở ra đọc thì thấy dòng chữ viết bằng máu "Hẹn nhau tại canh tư,bờ sông lưỡi liềm".Tớ nghĩ Nhân Mã ở đó-Kim Ngưu luyên thuyên nói

-Dòng sông lưỡi liềm,đó là dòng sông mà Bảo Bình hôn nhau đó!?-Song Ngư "ngây thơ" nói,còn Song Tử Bảo Bình trở thành cà chua.

-Luyên thuyên nhiều,đi-Thiên Yết ngồi nghe các sao mà nóng cả người nên phải lên tiếng

-----Tại bờ sông lưỡi liềm-----

-A....mọi người Nhân Mã nè-Bạch Dương thấy Nhân Mã ngay đó,Sư Tử nghe xong chjay ra như ma đuổi,bế Nhân Mã lên bắt Thuỷ Bình khám cho.Thiên Yết và Ma Kết tản bộ gặp cô gái tóc đỏ,cô gái luống cuống định chạy trốn thì bị Ma Kết từ đằng sau đánh ngất mang về phòng vợ Xử Nữ của mình.

-Ủa..ai đây!?-Thiên Bình nhanh nhảu nhìn thấy Ma Kết đang vác một cô gái vào.

-Cô ta..

-Uk,làm sao!?

-Là kẻ tình nghi

-Uk làm sao!?

-Kẻ tình nghi đánh thuốc Nhân Mã

-Uk là sao.!?..hả..Mà CÁI GÌ!!?Cô nương này á!?-Thiên Bình sau khi diễn thuyết xong bài văn"Uk,làm sao" thì bị Thiên Yết làm Shock

-Ơ...đây là...-Cô gái áo đỏ tỉnh dậy

-Cô ta tỉnh rồi

-Ơ..tôi

-Cô đang bị chói,ngồi yên

-!!...-Cô gái tóc đỏ sợ ám khí của Ma Kết trong đầu suy nghĩ" Người này ám khí rất cao,có thể nói hơn sát thủ,lần này mình ko chết dười tay Mama mà chết dưới tay hắn.Nhuwng hắn là ai!?"

-Sư Tử đâu!,

-Đang ngồi chăm sóc Nhân Mã và khóc

-Hả,sao khóc!?

-Vì ko bảo vệ được Nhân Mã

-Oh,hai người này tiến triển ghê ta

-Ukm

Cô gái tóc đỏ ánh mắt đượm buồn khi nghe các sao nói.Kim Ngưu đã nhìn thấy và hỏi một câu đủ để mọi người nghe

-Cô thích Sư Tử!?

-....-Cô gái ko nói j

-Chính vì thế cô đầu độc Nhân Mã

-....

"CHÁT"

-Mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên,nhất là Thiên Yết,hình ảnh họ thấy là Kim Ngưu tát cô gái đó,hiền như cục đất mà cũng thế này.

Mọi người trong phòng im lặng

-Cô nghĩ Nhân Mã là cái j,sao cô làm thế,cô có còn là người ko,còn trái tim ko,nếu cô yêu Sư Tử cô làm thế thì cũng chỉ đau thêm thôi,tôi đã nghĩ chúng tôi có thể tha cho cô,giờ cô vì tình yêu mà làm vậy thì cô ko còn là người nữa rồi!!!?-Kim Ngưu nói trong nước mắt rồi chạy đi,bỗng nhiên dừng lại..

-Tôi nghĩ cô không làm thế vì tình yêu mà còn một lí do khác đúng ko,nếu bị bắt thì nên nói ra,chúng tôi sẽ ko giết cô mà giúp cô,và nhớ lấy Sư Tử yêu Nhân Mã,thứ gì ko thuộc về mình thì đừng cố lấy,nó sẽ khiến mình đau khổ thêm thôi.-Kim ngưu nói xong chạy ra bờ sông..để lại các sao và cô gái tóc đỏ

-Yết đi vs Ngưu đi-Xử Nữ im lặng từ nãy ra lệnh,giờ đến cô giải quyết,cô đã hiểu những lời Ngưu nói rồi,ko hổ danh là người con gái của Thám Tử no.1 TG

Yết chạy ra chỗ Ngưu

Xử Nữ bắt đầu

........

MỌI CHUYỆN SẼ RA SAO,CÔ GÁI ÁO ĐỎ LÀ AI,XỬ NỮ CÓ GIẢI QUYẾT ĐC VIỆC KO,NGƯU SẼ THẾ NÀO!?

HÃY ĐÓN XEM PHẦN SAU" Xử lí(p2)"

25. Chương11:xử Lí(p2)

Hê lố,sau đây sẽ là một màn tình cảm của Yết-Ngưu sến súa nhà ta
Ngưu ngồi bên bờ sông,đôi mắt đã ngấn lệ,bộ phục trang dệt màu đỏ rủ xuống,nhìn cô như một nàng tiên,ánh trăng chiếu vào người Ngưu khiến Ngưu thêm phần đẹp hơn.Bỗng có tiếng động..là Thiên Yết

Thiên Yết đến gần Ngưu ngồi bên cạnh...

Một không khí ảm đạm bao trùm...

Ko một ai lên tiéng...

Chỉ còn tiếng ve kêu...

Tiếng cá nhảy nước...

Tất cả chỉ im lặng...

Bỗng....Kim Ngưu lên tiếng

-Yết ca ca...Ngưu nhi có thật sự đúng ko!?

-...

-Liệu Nhân Mã có sao ko!?

-...

-Yết ca ca à..hức..huhuhu..

-Ko sao đâu...em cái j cũng đúng mà...-Yết mỉm cười nhẹ ôm cô vào lòng,con người Ngưu Nhi nhìn bên ngoài trông mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối...Yết hiểu điều đó

-Huhuhuhu...

-Ko sao..ko sao...

-Yết ca...

-Sao!?

-Sao Yết ca lại làm vậy với Ngưu Nhi!?-Ngưu thắc mắc tại sao Yết luôn tốt,có lúc chỉ trêu một mình cô,ko bao giờ lạnh lùng với cô!?(Yêu chứ sao)

-Hừm..Ngưu có một chiếc vòng hình chiều khoá đúng ko!?

-Ukm,ủa mà sao Yết bít hay vậy-Kim Ngưu hỏi,chỉ có cậu bé đó bít thui,lẽ nào..ko chắc ko..phải..

-Mang ra đây

-Đây-Kim Ngưu lôi ra hình một chiếc chìa khoá vàng có khắc tên Scropi

Sau đó Yết lôi ra một ổ chìa khoá nhỏ,Ngưu bất thần nhìn...rồi tay bỗng nhiên tra vào lỗ khoá..

"Cạch"

Ổ khoá mở ra hình hai đứa bé cười với nhau đang ôm nhau chụp ảnh,trông dễ thương và ngây thơ...

-Yết ca...lẽ nào...huynh

-Tiểu muội ko nhớ huynh sao,Taurus!?

-Scorpi..là huynh đúng ko!?

-Là ta chứ ai,vậy theo như lời hứa,ta tìm thấy nàng ,vậy nàng phải..(phải chi vậy!?)

-..huhu..tất..nhiên..rồi..huhu-Kim Ngưu khóc trong hạnh phúc-Tại sao anh lại ở đây,sao..um-Kim Ngưu chưa nói xong bị Thiên Yết cưỡng hôn

-Ta yêu em,Taurus à..-Thiên Yết thủ thì bên tai Ngưu

-Em cũng vậy..

Nói trước nè,thực ra Yết Ngưu quen nhau từ bé,Yết là sinh trước Kim Ngưu nên hồi bé Kim Ngưu bị Yết bắt gọi là anh,Kim Ngưu nghe lời nên phải gọi anh em.

(Sến súa thiệt/Yết:Câm mồm,tại mi đó*lườm*/Chảng phải huynh thik sao/Yết:Ờ...thì thik..phê lắm/=.=/Ngưu:Yết ca,Yết nói j vậy!!?/Yết:Tại môi em mềm và ngọt lắm,lần sau lại thế nhé!!/Ngưu:Yết..ca..O.O/Tác giả:Chuồn đây,hôn típ đi*chạy*/Yết bỗng hôn Ngưu,tác giả đứng sau chụp ảnh nghĩ*há há,sắp có tiền mua kem rồi,hú hú/Độc giả:=.=Pó tay)

---Quay trở lại chỗ Xử nữ ----

-...-Cô gái áo đỏ im lặng

-Cô nên nói đó...

-...

-Chắc chưa muốn chết nhỉ!?

-Cô..!?

-Nếu nói chúng tôi sẽ bảo vệ cô

-Thật sao,tôi..

-Thật,tôi ko phải dạng đó

-Đ..đc tôi ...sẽ..nói

im lặng một hồi....

Bỗng một tiếng nói vang lên

-Cô là người của Bách Hoa Lâu...đúng ko!?-Kim Ngưu từ trong bước vào

-Sao cô...

-À,tui xem trong phim thấy các cô gái trong Bách Hoa Lâu hay mặc những bộ đồ như cô..

-Nhưng...

-Anh Yết bảo cô là sát thủ,chắc chắn chưa động đến đàn ông,mà tui ngửi thấy trên người cô chỉ có mùi của Sư Tử vì hôm nay cô động phải Sư Tử nên ko thể thay y phục,chứng tỏ cô là ngừoi làm bên cạnh chủ.Desho!?

-Đúng...nhưng sao cô biết và Desho là j vậy!?

-Hì..ko có j

-Đc tôi sẽ nói mọi người biết...-Cô gái áo đỏ ngập ngùng-Thực ra,chuyện xảy ra vào hôm lục đại tứ nữ đi tiếp khách và bỗng nhiên ko hỉu sao lại nhắm vào mấy người,nên họ đã thi đấu với họ,và chính là 6 cô nương đây..

Bỗng 6 sao nữ chợt nhớ ra

-À,cướp chồng nhà người ta...-6 sao nói như ko có j khiến mấy sao nam thầm khổ

-Đúng,và họ đã bị tôi giết-

-Cái j!?Gi..Giết...

-Đúng,tôi đc Mama ra lệnh giết

-Thế Mama là ai vậy!?-Cự Giải hỏi đúng câu mà các sao mún hỏi

-Là người sáng lập ra Bách Hoa Lâu,bà ấy rất độc ác,giết tất cả những ai ngáng đường và tôi đc cử đi để làm vậy...Tôi xin lỗi..

-Ko sao,bọn tôi đang có ý địng diệt Bách Hoa Lâu,nhưng..cô là ai!?

-Tên tiểu nương là Chu Tước,từng làm sát thủ bên cạnh mama,và nếu các vị muốn tiêu diệt họ thì hãy cẩn thận,còn ba người nữa là Bạch Hổ,Huyền Vũ và Thanh Long,họ là những sát thủ rất giỏi..nhưng tôi có thể hỏi hai vị này có phải là sát thủ ko!?

im lặng...

-SAO CÔ BIẾT!?-Cả đám hỏi trừ hai cục băng di động

-À,tại.l

-Ám Khí,đúng ko!?

-Đ..đúng

-Bọn tôi ko phải sát thủ

-Vậy à,nhưng ám khí của hai người rất giống hai người,và cả 10 người còn lại nữa,rất giống những người đó..

-Những người đó là ai!?

-12 đại tài nữ nhân

-Hả!?,sao nghe tên quen quen

-A..là tên nhóm của mẹ chúng ta hồi xưa đó

-Ukm...chắc trùng hợp thôi

-Có ảnh đúng ko!?-Ma Kết hỏi

-Đúng,nhưng ở hoàng cung..

-Vậy ta sẽ cho xem

-Uk..cảm ơn..ủa..ai vậy..á...Xà Bạch-Tự nhin Xa Bạch xuất hiện bất thình lình

-Ê,tên ta ko phải là Xà Bạch,là Xà Phu

-Rồi..rồi..đừng cãi nhau nữa-Vũ Phu chen vào

-Xí..mà ai kia!?

-Chu Tước

-Hả!?-Vũ Phu + Xà Phu há to mồm đủ để ột cái chậu vào-Sao..sao

-Cô í...bla..bla...nhưng...bla..bla...thế nên..bla..bla..vậy....bla..bla...đó..bla..bla-Xử Nữ tung chưởng bla bla của mình,hai người kia nghe xong thì hỉu ra

Vũ Phu quay ra nhìn Chu Tước,đúng lúc Chu Tước quay ra nhìn,cả hai nhìn mắt nhau mà tim nó cứ..."thình thịch...thình thịch.."

-Oiiii...tình tứ quá ta..

-Ơ...-Hai người quay mặt xấu hổ

-Đưa bọn tôi đến kinh thành-Ma Kết nghiêm khắc nói

-Haixx..đc thui.

-Gọi Nhân Mã và Sư Tử đi

-Okie-Song Tử đi lun

Bỗng Xà Phu quay ra hỏi

-Mấy người nói tiếng j vậy!?Nào là O...o..ke..rồi ..cả dé sổ..nữa

Mấy sao thì ngã dầm..cũng đúng ko thể dùng từ như thế này khi ở cái thời đại thế này

-Sao vậy,đi thôi,bọn tớ đc Song Tử kể rồi..let..um...sao vậy!?-Nhân Mã tức giận khi bị Xử nữ bịp mồm

-Ở đây thời đại nào

-Ờ..nhỉ!?

-Đi mau-Xà Phu đi từ trước,còn Vũ Phu tội nghiệp bị các sao bắt bế Chu Tước nên hai người đỏ hết mặt..

RỒI HỌ CŨNG LÊN ĐƯỜNG ĐẾN KINH THÀNH,MỘT CUỘC CHIẾN SẮP XẢY RA,NHỮNG MĨ NHÂN HỌ NGHE LÀ AI,HÃY ĐÓN XEM TẬP TÍP NHEEEEE!!!và sorry vì chap hơi ngắn!!T.T

26. Chương12:phát Hiện

-Vào đi-Xà Phu mở cửa phòng nhẹ nhàng,giọng nói nghiêm nghị cất lên mời 14 người kia vào phòng
Đó là căn phòng đc dát vàng,xung quanh có gắn 12 bức tranh,ở giưa căn phòng có một chiếc hộp.

-Oaaaa...đẹp quá!!-Nhân Mã trầm trồ khen đẹp

"Cốc"

-Au ui,sao cậu đánh tớ

-Trật tự cho con nhờ!!Bà nói ít thui

-Oki con,bà sẽ nói ít-Nhân Mã vẫn đùa vs Xử Nữ,Xử Nữ chả biết làm j với con ngựa này

-Đây là..??-Bạch Dương hỏi

-Nơi cất giữ báu vật truyền thuyết của 12 người -Xà Phu miễn cưỡng nói

-Nói-Ma Kết doạ,anh biết Xà Phu đang dấu j đó

-Thực ra,12 người đó,họ trước khi biến mất

-Biến mất!?-12 sao đồng thanh nói bao gồm cả Vũ Phu và Chu Tước

-Đúng..và họ đã nhắn một tin cho tôi...

-----Flashback-----

Xà Phu lúc đó có 17t,Xà Phu có quen với 12 người và là đồ đệ của họ

Ngày hôm đó,Xà Phu đc họ gọi tới.

-Sư Phụ,ngài gọi tôi!?

-Ukm.Đứng lên đi

-Đa tạ

-Ta có chuyện muốn nói

-Dạ

-...

-Sư Phụ

-Haizzzz...Con phải bình tĩnh nghe

-Dạ

-Ta muốn con đưa chọ họ bức thư này,12 người họ sẽ tới đây

-Dạ

-Bây giờ có lẽ ta sắp đi xa cùng các vị muội muội của ta,khi họ đến thay mặt ta,ngươi hãy đưa họ bức thư này và chiếc hộp ta đã đưa hồi trước..hãy đưa tận tay họ.

-Sư Phụ..huhu..ngài định đi đâu..huhu..các sư phụ đừng bỏ con

-Yên tâm,ngươi hãy bảo trọng,đừng tìm bọn ta,hãy làm một người vua tốt để bảo vệ nước,nếu có duyên,ta gặp lại_Một cô gái khác nói

-Sư Phụ...

-Ta dặn rồi mà...ngươi phải đưa tận tay họ,sẽ sớm thôi ngươi sẽ gặp họ

-Vâng,thưa Sư Phụ-Xà Phu dõng dạc nói

-Tốt lắm,đúng là đệ tử của ta,ngoan,về đi,và nhớ đưa họ

-Vâng..con về

-----End Flashback----

-Hể!?

-Đúng,ta đã gặp 12 người,đó là các ngươi,ta đã nghe lời họ để gửi bức thư này

-Thư...

-Đây.-Xà Phu chìa bức thư ra,Xử Nữ nhận và đọc

___________________________________

"Các con yêu quý,mẹ đây,Có lẽ giờ này các con đã đến rồi nhỉ,nơi mẹ sinh ra và lớn lên.Xin lỗi vì đã lừa các con.Chắc các con đã gặp được Xà Phu,đừng nói j cho nó biết,chính ta và mẹ các con đã đưa các con tới đây,xin lỗi các con,hãy hiêu ẹ,và yên tâm,trong 10 ngày nữa,hãy đứng giữa căn phòng này,mẽ sẽ đưa các con về nếu....các con giải đc câu đố này..

>Chiếc chiều khoá của tình yêu

>Mang tuổi thơ ngọt ngào

>Mở cánh cửa băng giá

>Cho hơi nóng chạy vào

>Tan chảy trái tim băng

>Đó chính là bí mật...

Và các con muốn trở về,hãy xem chiếc hộp,có 12 viên ngọc ở đó,cái này dễ thôi,hãy tìm những mảnh ghép để hoàn thiện,và đeo nó bên người,nó sẽ là chìa khoá cho các con,nhưng để mở đc chiếc hộp,hãy giải câu đó và tìm ra chìa khoá.Mẹ Yêu Các Con Nhiều

Mẹ của các con

Kim Yết

P/s:Các con à,gợi í nằm ở mẹ Taurus nhé!!

___________________________________

-Hết rồi các cậu...-Xử Nữ lên tiếng nhắc nhở mọi người trong phòng

Mọi người chợt tỉnh..

-Này,đừang đùa chứ!!Me Thiên Yết cũng là Kim Yết đó,còn Taurus..là ai!?

-Um..cho hỏi..Taurus là cái j-Vũ Phu im lặng từ nãy giờ lên tiếng

-Tên thôi-Thiên Yết bực

-Thôi,giải câu đố đi đã..-Ma Kết nhắc nhỡ rồi quay ra chỗ Xà Phu-Ba người này ra ngoài,ko cho ai vào,ko thì liệu hồn.

-Đc thôi-Xà Phu nói giọng phởn bảo em mình ra ngoài cùng Chu Tước.

Các sao im lặng..

-Nè,trái tim băng là sao!?-Song Tử hỏi

-Thiên Yết

-Hả!?Ma Kết à Thiên Yết liên quan j!?

-Yết,cậu đã kể về cô bé Taurus cho tớ,và cô bé ấy giữ chìa khoá mở trái tim cậu,trái tim băng thì chỉ có Thiên Yết,chiếc chìa khoá và ổ khoá là Taurus với Yết giữ..nên...-Ma Kết nói một tràng,bỗng nhiên Xử Nữ đập tay

-A..Taurus giữ chìa khoá mở chiếc hộp,nhưng Taurus..

-Là Kim Ngưu-Thiên Yết vẫn chỉ nói cái giọng ấy nhưng nhắc đến tên ấy giọng cậu có phần ấm áp

-Hả!!!?Kim Ngưu-Các sao hét lên,trừ Thiên Yết,Ma Kết,Kim Ngưu

-Ngưu,chìa khoá đâu!?-Thiên Yết đưa tay về phía Ngưu

-Đây ạ-Ngưu đưa cho Yết,mấy sao ngạc nhiên về cách xưng hô của Kim Ngưu

Yết tới gần cái hộp,cho chìa khoá vào,chiếc hộp kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra,nằm trong đó là 12 viên ngọc nhưng có vẻ nó bị mất đi một nửa,

-Xì,mất một nửa-Bạc Dương tức

-Chúng ta phải tìm nó

-À,cái đấy thì tôi biết ở dâu

-Ở đâu,sao ngươi biết!!?.ỦA,NGƯƠI SAO LẠI VÀO ĐÂY!!?-Nhân Mã hét lên

-À,mấy người xong rùi thì tôi vào

-Nè..tui xem mấy bức tranh đc ko-Thiên Bình kêu

-Đc

Sau đó Vũ Phu và Chu Tước kéo chiếc khăn che bức tranh,các sao đứng nhìn mắt lồi hết ra,sau khi các bức tranh đc tháo hết,12 sao hét lên một câu

-MẸ!!

-Vậy là các ngươi là con họ thật

-Vậy là thế nào!?-khó hỉu quá

-Ta ko bít,về hỏi mẹ và xong rùi nhé,các ngươi phải giúp ta tiêu diệt Bách Hoa Lâu

-Xì,biết rồiiiiii...-Các sao đồng thanh,vừa suy nghĩ xong chuyện của mama đã phải đi đánh nhau

-Vũ Phu đưa họ về và đưa họ kế hoạch tiêu diệt Bách Hoa Lâu...à..còn Chu Tước ở trong phủ của Vũ Phu đi,huynh ấy sẽ bảo vệ muội,thế thôi ta còn phải yết triều

-Vâng,thưa Sư Huynh

-Bye bye-Các sao đồng thanh

-Bai bai..ủa bai bai là j

-Ko cần quan tâm,chúng thần về-Xử Nữ nói,mọi người ra về

-----Tại phòng trọ-----

-Các cậu cẩn thận,bọn họ có thể giết chúng ta,đọc bản kia đi Xử Nữ-Ma Kết nghiêm Nghị

-Bách Hoa Lâu là kĩ viện lớn nhất trong kinh thành,các kĩ nữ đều đc học các bài bản kĩ càng,trong đó còn có nam để làm..j đó...và tất cả những người trong này đều là sát thủ cấp bậc rất giỏi,người đứng đầu là Mama,người lập ra kĩ viện

-Oh...

-Mọi người có nghĩ ra j ko!?

-Tớ có cách-Cự Giải chợt lên tiếng

-Cách j!?-Các sao hỏi lại

-Đầu tiên,chúng ta phải đột nhập vào đó đóng giả kĩ nữ,sau đó từ từ tiêu diệt họ một cách bí mật,theo tớ nghĩ cái tên Xà Phu đó đến đó thường xuyên đó.

-Oh,Cự Giải à,cậu thông minh thật-Thiên Bình cười,nụ cười toả nắng khiến Cự Giải ngất ngây

-Hành động đi

-Ok

-Có người,đuổi theo.

Các sao sử sụng khinh công đuổi theo nhưng bị mất dấu

-Tch..là sát thủ,hai người

-Lẽ nào là họ..

-Chắc vậy,phải cảnh giác đó

-Okie

-Đói quá má ơi

-Sao mở mồm gia là ăn hả!?-Thiên Yết bực

-Cậu ko biết hả,tuyên ngôn của tớ là "Có thực mới vực đc đạo"

-Rồi rồi...=.=-Thiên Yết pó tay

-Về-Ma Kết nói,cả đám đi theo về ngay và gọi Chu Tước

-------Phòng trọ-------

-Họ có thể là Bạch Hổ và Huyền Vũ(mình éo nhớ)-Chu Tước nói sợ sệt,lẽ nào họ bít cô phản bội...chết chắc..

-Đừng lo,ai động vào đay thì Chết

Ma Kết nói mà các sao giởn người,lạnh hết sông lưng,quái nhỉ "Thằng trời kia,mi quản lí thời tiết thế nào mà lạnh thế hả,nóng bỏ cha đi đc mà lạnh như j,mày xuống cho Kết quản đi"

(trời:Huhuhu..mama...họ bắt nạt con/Lớn như cái bồ rồi mà còn nhĩng nhẽo/Trời:Này nhé,đừng có nói linh tinh ha,Đất ghen đó,tui hok có bồ/Ờ...đã ngu còn tỏ ra hỉu biết/Trời:Mama...nó bắt nạt con/Mama:Thằng chó nào bắt nạt con bà/Ơ...tui nhầm nhà,bye tui đi mua kem bye*phắn lun*)

Hết nhưng vẫn còn...

27. Chương13:chỉ Còn Đường Chết

-Bây giờ làm thế nào!?-Song Ngư lo lắng hỏi
-Cậu yên tâm,họ sẽ nghĩ cách,ko sao đâu-Bạch Dương mỉm cười hiền hậu nhìn Song Ngư khiến cô bé đỏ mặt

Các sao mỉm cười gian..

-E..hèm..mời các anh chị tập trung vào vấn đề này ko tỉnh tứ nơi công cộng-Bảo Bình e hèm

Song Ngư & Bạch Dương á khẩu ko dám nói j

-Thôi..giờ chúng ta phải nghĩ cách tiêu diệt ba sát thủ kia..-Ma Kết nhìn lướt qua một đám rồi nhìn Xử Nữ cười,làm cô bối rối ko dám nói j

-Chị Xử à,chị sao vậy-Nhân Mã hỏi khi thấy Xử Nữ như vậy

-À..um..ko sao..bây giờ ai có kế hoạch j ko!?

...

-A..tớ có cách tiêu diệt họ

-Sao!?-Tất cả ngạc nhiên quay dang chỗ Thiên Yết

-?bla...bla...bla..

-Đc..

=)))Họ sẽ làm thế nào!?^.

-Đau đầu,đi chơi thôi-Sư Tử khởi xướng

-Okie-Các sao cùng nhau đi chơi mà ko biết rằng có hai bóng người đang theo dõi mình

----Chợ----

-Thiên Yết,cái này ngon nì...cái này thế nữa..ha.lăn cái này ko..há mồm nào

-Ơ.à..uk-Thiên Yết rất hạnh phúc nhưng sát thủ như anh cũng phải chết vì quá mệt ..

-Song Tử,xem cái này nè-Bảo Bảo gọi Song Tử đang đơ vì nụ cười vừa nãy của Bảo Bảo

-Oh...đẹp hen..thik ko!?

-Thik chứ,mà cậu cũng có mắt thẩm mĩ nhể,thảo nào toàn ngắm phải gái đẹp..

-Tất nhiên,nhưng trong số đó Bảo Bảo đẹp nhất

-Um..-Bảo Bảo đỏ mặt,thằng bé này lại "rót mật ong"cho Bảo Bình

-Ma Kết,cậu nghĩ j về chuyện này!?-Xử Nữ hỏi

-Tớ cũng muốn,vậy khi nào tớ sẽ thông báo?

-Khi nào về

-Có cả cậu nhỉ..

-Tất..nhiên..!!

-Hì-Ma Kết cười hạnh phúc

-Sư Tử,mua cho tớ..đi..-Nhân Mã nhõng nhẽo

-Ko

-Đi mừ..

-Ko

-Sư Tử đẹp trai..-Nhân Mã giở đôi mắt to tròn long lanh trông dễ thương nịnh Sư Tử

-Đ..đc..thôi-Sư Tử tất nhiên đồng ý,quay đi đỏ mặt

-Hì..chỉ có cậu iu tớ-Nhân Mã cười mà quên mất câu mình vừa nói

-Uk-Sư Tử mỉm cười "Chỉ có tớ iu cậu thôi,Ngựa Hâm à,tớ sẽ làm mọi cách để cậu iu tớ"

-Cự Giải,cậu đã iu ai chưa

-T,,tớ chưa...còn cậu!?-Cự Giải bối rối trả lời mà ko biết mình đang làm đau một người "Tớ thực ra là có đấy,Thiên Bình ngốc ạ"

-Tớ..cũng chưa-Thiên Bình buồn bã trả lời "Trái tim cậu chưa có tớ sao,cậu thật ác đó"

-Ukm

Hai người yêu bản thân nhau nhưng ko ai nói ra,liệu..họ có..yêu nhau..nhận ra tình cảm của mình...

-Ê..mọi người đi thui

-Oki-11 sao đồng thanh(Đi đâu!?0.0)

12 sao đến một bãi đất trống.

Bỗng có mấy cô nương đi tới

----Tua đoạn nói chuyện ha----Ple ple

Bỗng bốn cô nương ngã xuống,tự nhiên đầu bị gãy,máu chảy be bét lênh láng.

Cô gái kia bỏ lớp nguỷ trang rồi hừ một tiếng nhẹ

-aaa...-Cự Giải hét lên rồi ngã khiến cô gái kia giật mình

-Ngươi là ai!?-Cô gái kia toả ra sát khí

-Tôi..tôi..

-Hừ..một đứa con nít..gặp ta thì chỉ có đường chết-Cô gái đó rút kiếm ra chuẩn bị kill Giải thì một tiếng hát hét lên

-START(Bắt đầu)

Hả!?Cô gái kia khựng lại ko hiểu,chỉ nhìn thấy Cự Giải mấp máy môi bỗng miệng cất lên tiếng hát du dương

Xuân về tới..ngàn hoa ngát hương..

Hè sang cho nắng buông bao la..trời cao

Thu làn gió ....nhẹ vương ...tóc mây

Rồi đông sang tuyết rồi nhớ nhung ....tháng ngày

Này ..cơn..mưa..nhẹ rới ..bên hiên

Mát trong ban mai tôi ngồi nghe ..tiếng mưa

Trăng ..vàng ..thắm nhẹ lâng ..tiếng ca

Lời ca như lướt bay xa nơi chân trời...

(Nắm Giữ Ước Mơ-Huyền Chi)Video ở trên đó

-Aaa..dừng lại đi..DỪNG LẠI...-Cô gái hét lên bịp tai lại,tiếng hát này sao có thể khiến họ mê hồn và muốn tìm đường chết

"Hự"

Một tiếng động mạnh,cả một tràng máu phun ra,máu nhuốm khắp nơi khiến cho người người thấy buồn nôn

Đó là Ma Kết,và anh đang.....cầm cây kiếm trên tay khi nó đc xuyên qua người cô ta..

Các sao nghĩ "Quả là Ma Kết,giết người ko nương tay"

Cô gái mở mắt nhìn 12 người đứng trước họ,quả là nhưng mĩ nam và mĩ nhân,xinh đẹp đến miều mị,khiến cho cô ko khỏi rộn ràng trong khi hối hả chết..

-Các ngươi..

-..

-Hự..-Cô gái đó kêu một tiếng rồi chết...cô cũng muốn chết,bàn tay cô đã nhuốm quá nhiều máu người,những người vô tội lể cả gia đình,chính tay cô giết chết họ..

-Khổ thân...-Song Ngư kêu lên một tiếng

-Đáng đời..-Sư Tử phảm bác lại..

-Về nhà nhanh..ai gặp ở đây là ko ổn đâu..-Ma kẾt ra lệnh bước đi,các sao cũng nhanh nhảu đi..nhưng họ ko biết rằng đã có người nhìn thấy..

"Mấy ngươi đc lắm,ta sẽ trả thù cho Huyền Vũ,và cả Chu Tước...cô sẽ phải chết..hahahahahahaha"

Vậy hoá ra cô gái kia là Huyền Vũ,vậy cô gái này là ai,sao lại ko bị dính phải tiếng hát của Cự Giải,hãy khám phá vào truyện típ theo!!!

À,các bạn biét là ai thì bình luận nhé,cho vui,và chưa chắc đó là sát thủ nghen..hehe*nham hiểm*

28. Chương 14:cũng Thế Mà Thôi

Bắt đầu từ đâu bây giờ,tác giả quên mất rồi,thôi,tua tua đến chỗ các chòm sao gặp tiểu hoàng thượng thối.
-----------------

-CÁI J,NGƯƠI GIẾT ĐƯỢC HUYỀN VŨ,TA KO TIN!!?-Xà Phu và Vũ Phu đập bàn đập ghế phản đối

-Thật mà,dễ lắm-Ma Kết nói giọng hời hợt(Quá dễ đốii với anh,đúng,vì anh quá giỏi)

-Ko thể tin đc,mấy người là j vậy!?Sao có thể giết Huyền Vũ trong một thời gian ngắn vậy chứ-Vũ Phu vẫn ko tin,còn Chu Tước từ nãy giờ đứng như trời trồng

Giết đc Huyền Vũ...nhưng sao Thanh Long lại ko có ở đó...

----Bách Hoa Lâu---

-CÁC NGƯƠI NÓI CÁI j!?

-Dạ..thưa mama,Huyền Vũ đã bị giết chết-Thanh Long cúi đầu thông báo

-Ko thể ngờ đx,giờ ta đã mất hai người mạnh nhất rồi,chúng ta ko thể coi thường bọn hắn,ta chỉ có thể trông chờ vào hai ngươi thôi,Thanh Long Bạch Hổ...-Mama bóp trán suy nghĩ,đối thủ lần này khó nhai đây,phải thật cảnh giác..

-----Quay trở lại----

-Vậy kế hoạch tiếp theo!?-Thiên Bình hỏi

-Đột nhập Bách Hoa Lâu

-Nhưng..

-Có cách-Xà Phu cười gian..-Thế này...bla...bla...bla..bla..-Xà Phu tuôn một tràng,tuy kế hoạch có hơi nguy hiểm nhưng tỉ lệ thành công rất cao(haizzz..nắm chuyện quá à..)

----Nhà trọ----

-Chuyện chúng ta sống trong cung ko nói j vs nhau nghe chưa.

-Ok

-Để xem họ theo dõi quán trọ đến bao giờ

-Ok

-Hâhhahahahahahaha.

-Ok

-Nè,đừng để tui tự kỉ tại chỗ chứ

-Chết tại chỗ lun đi-Sư Tử chọc Nhân Mã

-Yaaa..tên kia..đứng lại-Nhân Mã rượt Sư Tử khắp phòng,các sao thì ngồi cười,dù sao cũng sắp đến trận chiến cuối cùng rồi,vui vẻ chút..

-Ơ..có bàn típ ko!?-Một giọng nói cất lên,một chàng trai rất chi là đập choai đang đứng ngay sau,mái tóc bạch kim cùng làn da trắng khiến họ liên tưởng tới............MA!!

29. Chương15: Đột Nhập Bách Hoa Lâu,kết Thúc Cuộc Chiến,đoạt Lại Ngọc Hồn

-THÔIIII,TÔI XIN MẤY NGƯỜI-XỬ NỮ hét lên ,các sao giật mình nhìn tên Xà Phu ngất ở đó cũng phải tỉnh
-Bình tĩnh đi Xử Nữ

-Sao bình tĩnh được chứ!!

-Thôi,Bảo Bảo đi hóa trang ấy ngừơi đi,ko còn thời gian đâu-Ma Kết nghiêm túc lạnh lùng nói khiến mọi người không khỏi run rẩy

Bảo Bảo nhanh chóng kéo mọi người để đi hóa trang,ko thể để tên Ma Kết này nổi giận đc.

G---Trong lúc hoá trang----

-Song Tử à,cậu có đứng yên đc ko!?

-Thiên đừng nghịch mấy cái lọ đó,hỏng váy giờ

-Thiên Yết cố cười đi-Éo-Thiên Yết phản bác lun

-Huhu..Sư Tử đừng tự sướng nữa

-Nhân Mã đừng nhảy nữa ngã rồi rách váy giờ..

Từ nãy đến giờ ,Bảo Bảo ko ngừng kêu ca thảm thiết với bọn người này...Thế là Bạch Dương đi vệ sinh,lúc đi ra ngoài thì thấy cảnh vui ra xem chẳng may Kim Ngưu bị đá,một phát mồm nhổ ra bao nhiu thức ăn vào người Bạch Dương=.=,Bạch Dương tức giạn đuổi theo

-KIM NGƯU,ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!!!!'

-Aaaaaa...tha cho tui

Kim Ngưu đến gần Thiên Yết

Đúng lúc Dương ca nhà ta nhảy vô thế là....

Các sao nhà ta há hốc mồm,mắt trợn tròn,Xà Phu đơ người

Hiện tại,Bạch Dương nằm đè lên Thiên Yết nằm dưới(ó...kinh quá!!)Bạch Dương giật mình định cúi xuống xem ai thì đúng lúc Yết ngẩng mặt thế là..

Các sao lại há hốc mồm đủ để ột đàn ruồi bay vào,còn Xà Phu thì nghĩ" Quả là hợp để cho vào Bách Hoa Lâu"

Đúng...Bạch Dương và Thiên Yết nhà ta đang..................................HÔN NHAU(O0O)

Cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau vẫn giữ tư thế đấy,mồm vẫn chạm nhau

1s

5s

10s

30s

1"

5"(Mấy người thik hôn nhau sao,để lần sau ta cho típ..há há/BD&TY:Chó chết,ai là người làm hả..xoá ngay...dừng nhanh...ta chỉ muốn hôn Song Ngư|Kim Ngưu thui/Hok muốn hôn tác giả sao.../Kinh tởm..

30. Chương16:kết Thúc,trở Về

-Aaaaa...mệt quá..
-Thôi nào hãy chào tạm biệt mọi người đi

-Ukm

Đúng,ngày mà các sao phải trở về đã đến,cái ngày phải tạm biệt tất cả ở đây

-Xà Phu à,tên công tử kia ngươi phải xử hộ đó

-Tử Nhi à,muội phải canh Xà Phu cho cẩn thận,tên này cẩn thận ko còn là Xử Nam đâu

-Ukm,mọi người đi cẩn thận,nếu có thể chúng ta sẽ tái hẹn

-Ukm

-Vũ Phu chăm sóc tốt cho Chu Tước cô nương nhe,ấy còn làm lễ nữa nhỉ..

-Ngươi nói cái j vậy!?

-Thôi,khỏi phải dấu..há há há..

-Chu Tước cô nương,cô nên luyện thêm để phòng thủ bản thân,cô rất có tương lai làm sát thủ.

-Cảm..cảm ơn Công tử Ma Kết-Chu Tước cười mỉm

-Ê..Ma Kết..lét gô thôi

-Đợi,vậy chào,hẹn ngày gặp lại

-Hẹn ngày gặp lại-4 người đồng thanh

12 sao tập chung tại nơi hồi trước rồi ghép ngọc,một luồn ánh sáng ra và mang bỗng vụt cái họ biến mất ko dấu vết

-Họ đi rồi..-4 người cổ đại nhẹ nói,mỉm cười hạnh phúc vì cả bốn người họ đều là đeej tự của 12 sư phụ,chả biết các sư phụ thế nào nữa..

---Quay lại 12 sao---

-Au ui..ở đây là đâu..ớ nhà hàng

-Có lẽ chúng ta đã qua trở lại,mau về nhà hỏi pama đi đã

-ukm

---Tại nhà nơi hay tập trung đại tiệc mười hai sao---

-Papa,mama

-A la..các con đã hoàn thành rồi sao

-Chuyện này là thế nào??...

-Ngồi xuống đã nào

-...

-Mama của các thực ra....bla...bla...bla...(Tác giả ghi nhanh nhé cho đỡ dài dòng)

-Trời ới là ơi..thiệt ko nghờ à nha..

-Vậy còn mẹ Song Tử-Nhân Mã chợt hỏi

-Mẹ Song Tử có bệnh chi đậ,giả thui mà^^

-Ôi trời ơ..lo quá,....

-Pama trong kia kìa..

Các sao đi vào phòng lập tức chạy lại ôm mẹ khóc như trử con,ngoại trừ các sao nam và Xử Nữ,chỉ vào bên trong hai lời một câu:

-Pama,chúng con đã về

-Ukm...

Các sao cười trong hạnh phúc,ko ngờ mình cũng lại có số phận thế này,nhưng chỉ là ..chuyện vẫn chưa kết thúc,vẫn còn nữa...họ sẽ kết thúc khi tất cả cùng hạnh phúc...

THE END PHẦN 1...

Cảm ưn các bạn đã ủng hộ mình truyện đã kết thúc..đúng hơn phần 1 kết thúc..hãy đón xem phần 2 nhé!!!

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/12-chom-sao-va-chuyen-di-xuyen-khong